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ถึ ง เวลาที่ ยุ คสมัยต ้อง เปลี่ ยนแปลง 
ประเทศไทยบอบช�้ามามากเกินพอ จากผลพวง
ของการพฒันาทีมุ่ง่สู่เส้นทางความเจรญิด้านวตัถุ
แต่เพยีงถ่ายเดยีว จนเกดิความลกัลัน่ เหลือ่มล�า้  
ความอยุติธรรม ผู้คนถูกแบ่งแยกออกเป็นชั้นๆ 
ตามฐานะความมั่งมี ความรวย-ความจน สูง-ต�่า 
กลายเป็นบรรทดัฐานของค่านยิมสมยัใหม่ทีผู่ค้น
วัดกันที่มูลค่าของวัตถุ แทนที่จะให้ค่าความเป็น
มนุษย์ 

หลายทศวรรษที่ล ่วงผ่าน ดูคล้ายกับ
ประเทศจะเจริญก้าวหน้าอย่างน่ายินดี เมื่อ
เทคโนโลยีและความสะดวกสบายเข้ามาแทนที่ 
เราใฝ่ฝันทีจ่ะก้าวสู่ยคุ 4G ยคุไฮสปีดเทรน ยคุที่ 
ต้องแข่งขันกันท่ีความเร็ว ทว่าบางคร้ังเรากลับ
หลงลมือะไรบางอย่าง ลมืกระทัง่ถิน่ฐานบ้านเกดิ 



ลมืกล่ินดนิกล่ินหญ้า ลืมรากเหง้าและภมูปัิญญาของบรรพชน  
ทั้งยังหมิ่นแคลนว่านั่นเป็นความล้าสมัย

นับวันผู้คนก็ยิ่งถอยห่างจากตัวเองมากข้ึนทุกขณะ 
ในนาททีีฝ่งูชนต่างพากนัแข่งขนัว่ายทวนกระแสน�า้เพือ่หวัง
จะพิชิตอีกฟากฝั่งหนึ่ง กระท่ังเมื่อถึงจุดท่ีเท้าไม่สามารถ
หย่ังถึงพื้นดินด้านล่าง และพบว่าตัวเองก�าลังจะส�าลัก
น�้าตาย เมื่อหันหลังกลับไปมองยังจุดที่จากมา ก็เรียกได้ว่า
แทบจะสายเกินจะว่ายกลับ 

ในเม่ือเห็นแล้วว่า เส้นทางการพัฒนาท่ีก�าลังด�าเนิน
อยู่นี้ได้ทิ้งร่องรอยความวิบัติไว้มากมายเพียงใด หากยังไม่
ส�านึกตั้งแต่นาทีนี้ บางทีเราอาจไม่มีโอกาสที่จะหวนกลับ
ไปยังจุดที่เราจากมา

ถึงเวลาที่เราต้องย้อนกลับมามองท่ีจุดเริ่มต้น จาก
จุดที่เล็กที่สุดของหน่วยสังคม ณ หมู่บ้าน ชุมชน ต�าบล 
ที่ไหนสักแห่ง

ท�าไมต้องเริ่มต้นจากพื้นที่?
ค�าตอบที่มีอาจคล้ายกับวลีของขบวนการภาค

ประชาชนในยคุแรกเร่ิมทีว่่า ‘ค�าตอบอยูท่ีห่มู่บ้าน’ จนถงึยุคต่อ
มาทีมี่การกระจายอ�านาจและมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ที่มีวาทกรรม ‘ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง’ 

หนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านไปพบกับค�าตอบนั้น ณ 
หมู่บ้านต�าบลต่างๆ หลายท่ีหลายแห่งในประเทศไทยที่ได้
ผ่านการพสิจูน์จนเป็นทีป่ระจกัษ์แล้วว่า การยนืด้วยล�าแข้ง
ตนเองนั้นท�าให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีเพียงใด

มิติความส�าเร็จของชุมชนต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้ใน 
ณ ที่นี้ สั่งสมบ่มเพาะขึ้นจากประสบการณ์ การล้มลุก
คลุกคลาน ลองผิดลองถูก จนกระท่ังพวกเขาได้เรียนรู้วิธี
การใช้เครื่องมือในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นระบบการบรหิารจัดการแบบมส่ีวนร่วม  
การสร้างสวัสดิการชุมชน การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การท�า
เกษตรกรรมยัง่ยนื การลงทนุด้านสขุภาพ การจัดการภยัพบิตัิ  

รวมถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้สามารถด�ารง
อยู่รอดได้ด้วยตนเอง

คงไม่เกินเลยนัก หากจะเรียกว่าชุมชนเหล่าน้ีคือ
ต้นแบบของการพัฒนาที่มีคุณค่ามากพอที่จะให้ชุมชน
อื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ จากชุมชนหน่ึงขยายไปสู่อีก
ชมุชนหนึง่ เชือ่มโยงและสร้างแรงบนัดาลใจไปสูร่ะดบัต�าบล 
อ�าเภอ จังหวัด ภูมิภาค หรือทั่วทั้งประเทศ เพื่อเกิดเป็น
เครือข่ายความร่วมมือที่เหนียวแน่นและยั่งยืนต่อไป

แล้ววันหนึ่งจะถึงวันที่ผู ้คนไม่ต้องดิ้นรนว่ายฝ่า
กระแสน�้าที่เราต่างไม่คุ้นเคย

ชมุชนท้องถิน่จะต้องเป็นผูก้�าหนดชะตากรรมตนเอง 
มิใช่เป็นเพียงหมากตัวหน่ึงที่ถูกลากถูไปบนกระดานที่ใคร 
ก็ไม่รู้เป็นผู้ก�าหนดกติกา 🗺

ดวงพร เฮงบุณยพันธ์
ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตัง้

 การบริหารจัดการท้องถิ
่นแบบมีส่วนร่วม

สร้างสรรค์สังคมใหม่...
คนละไม้ละมือ

ในมมุมองของนกัปรชัญาการเมอืงและอาจารย์ผูส้อนวิชา
ปรัชญาการเมืองมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ไมเคิล แซนเดล 
มองว่าหากเราเห็นตรงกันว่าสังคมที่ยุติธรรมนั้นต้อง
อาศัยส�านึกชุมชนท่ีเข้มแข็ง สังคมนั้นต้องหาวิธีปลูกฝัง
จิตสาธารณะให้แก่พลเมือง พลเมืองจ�าเป็นต้องมีส�านึก
ที่ทุ่มเทให้กับประโยชน์สาธารณะ เขาเชื่อว่าชุมชนหรือ
สังคมใดก็ตามจะต้องหาวิธีต่อต้านแนวคิดเรื่องชีวิต
ที่เน้นแต่ประโยชน์ส่วนตัว หากเราเชื่อแซนเดล พลเมือง
จะต้องมีส่วนร่วมกับสาธารณะ สมาชิกในชุมชนมีความ
กระตอืรือร้นในปัญหาและการพฒันาของชมุชน ค�าถามที่
ตามมากค็อื ท�าอย่างไรให้สมาชกิหรอืพลเมอืงในชมุชนใด 
ชุมชนหนึ่งได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางของ
ชุมชนเพื่อประโยชน์ร่วมของชุมชน

‘มรรค 8 ทางสังคม’ เป็นแนวคิดเชิงสังคมที่ใช้ภาษา
และวิธีคิดทางศาสนาที่น�าเสนอโดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
แนวความคิดนี้ตั้งอยู่บนการหาสาเหตุแห่งความทุกข์ร่วม
ของชมุชนของสงัคม หากรวมศนูย์เข้าส่วนกลางมากเกนิไป 

จะเป็นต้นตอของความทุกข์ยาก เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ต้นเหตุ
แห่งทกุข์กค็วรหาทางดบัทกุข์นัน้ ในมมุมองของ ศ.นพ.ประเวศ  
‘นโิรธ’ ในทีน่ีค้อื การกระจายอ�านาจไปสูช่มุชนท้องถิน่ และ 
‘มรรควิธี’ คือการได้มาพูดคุยร่วมกัน
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“นโยบายสาธารณะเป็นเรื่องส�าคัญ ...พลังพลเมือง
ต้องมาขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ ต้องเป็นผู้ก�าหนด
นโยบายให้นกัการเมืองซึง่เป็นคนส่วนน้อยท�าตามนโยบาย
ที่ถูกต้อง ตรงนี้อาจเป็นการเมือง แต่เป็นการเมืองที่ใหญ่
กว่าพรรคการเมือง เรียกว่าการบ้านเมืองก็ได้ เรียกอย่างนี้
เพื่อให้ใหญ่กว่าการเมือง เป็นประเทศ เป็นทางสายกลาง 
เป็นพลังสร้างสรรค์ไม่แบ่งขั้ว”

แม้มุมมองของนกัปรัชญาการเมอืงอย่างแซนเดลและ
มุมมองของ ศ.นพ.ประเวศ จะแตกต่างกันโดยภาษาท่ีใช้
อธบิาย คนหน่ึงอธบิายด้วยภาษานกัปรชัญาการเมอืง อีกคน
อธิบายด้วยภาษาศาสนา แต่ท้ังสองมุมมองกม็จีดุร่วมอย่าง
หนึง่ คอืการมส่ีวนร่วมของพลเมอืงเพือ่ประโยชน์สาธารณะ 
 เราเดินทางไปยัง 3 ชุมชนท้องถิ่นของประเทศไทย 
เพื่อควานหารูปธรรมส�าหรับ 2 มุมมองข้างต้น 🗺

มรรค 8 ทางสังคมที่อธิบายผ่านภาษาศาสนาเป็นอย่างไร 

 💿 การมีกัลยาณมิตร ซึ่งมีทั้งที่เป็นองค์กรที่มาสนับสนุนการรวมตัวในรูปแบบต่างๆ
 💿 การสร้างจิตส�านึกใหม่ เป็นจิตส�านึกแห่งความเป็นพลเมือง มีจิตส�านึกที่จะท�าเพื่อส่วนรวม
 💿 การรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท�าเต็มพื้นที่ เปลี่ยนจากสังคมทางดิ่งไปเป็นสังคมทางราบ นั่นก็คือประชาสังคม 
 💿 การจดัการตนเองหรือการปกครองตนเอง ให้ชมุชนจดัการตนเอง ท้องถิน่จัดการตนเอง จงัหวดัจดัการตนเอง 
 💿 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 💿 การสร้าง 
 💿 การสื่อสารที่ดี การสือ่สารทีช่มุชนท้องถิน่รูถ้งึกนัหมด
 💿 การพัฒนานโยบาย ซึ่งต้องรวมกันเป็นพลังเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่ถูกต้อง
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สภาผู้น�าชุมชนเทศบาลต�าบลหนองพลับ อ�าเภอ
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ถ้ายังจ�าได้ มรรคประการท่ีสามของ ศ.นพ.ประเวศ 
บอกว่า การรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท�าเต็มพื้นที่ จะเป็นพลังที่
จะท�าให้เกดิความส�าเรจ็ เกดิเป็นประชาสงัคม เปลีย่นแปลง
จากสังคมทางดิ่งไปเป็นสังคมทางราบ

ชมุชนเทศบาลต�าบลหนองพลบัเป็นตวัอย่างหนึง่ของ
สงัคมทางราบ ชมุชนแห่งนีอ้ยู่กึง่กลางระหว่างทะเลและภเูขา 
เป็นจดุผ่านของนักท่องเทีย่ว ภายในเทศบาลชมุชนหนองพลบั
แยกย่อยเป็น 7 ชมุชน สมาชกิในชุมชนหนองพลบัส่วนใหญ่
ประกอบอาชพีเกษตรกรรม รบัจ้างในโรงงานอตุสาหกรรม  
และค้าขายเป็นบางส่วน 

สภาผูน้�าชมุชนต�าบลหนองพลบั คอืรปูธรรมของการ
มีส่วนร่วมของพลเมือง

ประเสริฐ มูลเกตุ ประธานสภาผู้น�าชุมชนต�าบล
หนองพลบั บอกว่า ในสมยัทีช่มุชนยงัไม่มเีวทแีห่งนีเ้ป็นพืน้ที่
แกนกลาง สมาชกิชมุชนต่างคนต่างอยู ่ไม่ได้หมายความว่า
พวกเขาไม่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้เพื่อนบ้านรั้วติดกัน  
แต่การเป็นผู้ตามอย่างเดียวท�าให้เกิดปัญหาการเข้าไม่ถึง
ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและเทศบาลต�าบล ความ
ร่วมไม้ร่วมมือของสมาชิกในชุมชนกับผู้บริหารชุมชนอย่าง
เทศบาลต�าบลจึงเชื่อมไม่ถึงกัน ท�าให้การส่ือสารหรือการ
ท�างานเกิดความไม่ครอบคลุมในพื้นที่และไม่ตรงความ
ต้องการของคนในชุมชน

หลงัตวัแทนจากชมุชนไปศกึษาดงูานต่างพืน้ที ่กลบัมา 
จึงมีความคิดก่อต้ัง ‘สภาผู ้น�าชุมชน’ และมองว่านี่คือ
ทางออกของปัญหาชุมชน จึงด�าเนินการจัดตั้งสภาผู้น�า
ในระดับต�าบล โดยมีผู้ด�าเนินการคือประธานชุมชนท้ัง 7 
แห่ง คัดเลือกตัวแทนชุมชน ชุมชนละ 5 คน เข้ามาเป็น

ตัวแทนสภาผู้น�า
สภาผู้น�าชุมชนหนองพลับในระยะเริ่มแรกเป็นเวที

พดูคยุแลกเปลีย่นระหว่างตวัแทนทีม่าจากชมุชนทัง้ 7 แห่ง 
ว่าแต่ละชุมชนมปัีญหาอะไร แต่ละชมุชนต้องการอะไร โดย
ในการประชุมจะมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมรับฟังปัญหาเพื่อน�าไปแก้ไขขับเคลื่อนต่อไป 

“ยกตัวอย่างเช่น ถ้าชุมชนนี้น�าเสนอปัญหาเรื่อง
ขยะ ก็จะมีกองสาธารณสุขมาน่ังร่วมพูดคุย แกนน�าชุมชน
แต่ละแห่งจะเปิดประเดน็ว่ามปัีญหาอะไร ถ้าในขณะนัน้กอง
สาธารณสุขมีข้อมูลก็จะตอบทันที แต่ถ้าไม่มีก็จะนัดหมาย
วันเวลาในการลงพื้นที่เพื่อน�าปัญหากลับไปแก้ไข”

ในระยะแรกเร่ิม ประเสริฐยอมรับว่า แม้แต่ตวัเขาเอง
ยงัมองเหน็ประโยชน์จากสภาผูน้�าชมุชนเพยีงเรือ่งโครงสร้าง
พื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นประปา ถนน ถังขยะ แต่สิ่งที่ประเสริฐ
ไม่คาดคดิว่าจะเป็นผลตามมาจากการมสีภาผูน้�าชมุชนกค็อื 
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การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนหนองพลับ
“สิง่ท่ีไม่ได้คาดหมายเลยคอื สภาผูน้�าชมุชนนีส้ามารถ

ดึงเอากลุ่มคนต่างๆ ในชุมชนเข้ามาร่วมมือกันได้ เช่น  
สภาเยาวชน” ประเสรฐิบอกว่า บางครัง้เราไม่มทีางรบัรูถ้งึสิง่
ทีเ่กดิในกรอบสีเ่หลีย่ม หากคนในกรอบสีเ่หลีย่มไม่ออกมา 
บอกกล่าว 

“พื้นที่ในโรงเรียน เมื่อก่อนเราไม่เคยรับรู้ถึงปัญหา 
งบประมาณพอไหม เดก็ๆ ยงัขาดอะไร พอเราเชิญสภาเยาวชน 
เข้ามาร่วมพูดคุยในสภาผู้น�าชุมชน มันท�าให้เรารับรู้ปัญหา
ของพวกเขามากขึ้น เด็กนักเรียนก็ได้รับประโยชน์”

บางชมุชนในเทศบาลต�าบลหนองพลบัอยูใ่กล้โรงงาน

อตุสาหกรรม ซ่ึงมชีาวต่างด้าวเข้ามาท�างานเป็นจ�านวนมาก 
ด้วยเงื่อนไขสังคมท่ีแตกต่างกันเมื่อมาอยู่ร่วมกันจึงเกิด
ปัญหา และปัญหาน้ีได้ถูกน�าเสนอในสภาผู้น�าชุมชนและ
ได้รับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

“ชาวพม่าทีเ่ดนิทางเข้ามาท�างานทีโ่รงงานอตุสาหกรรม  
ท�าให้บางชมุชนมปีระชากรแฝงจ�านวนมาก ปัญหาทีต่ามมา 
2 เรือ่งคอื กฎจราจรและขยะ เราจงึเชิญแกนน�าของชาวพม่า
มาร่วมพูดคุยในสภาผู้น�าชุมชน เพ่ือจะบอกเขาว่าปัญหาที่
เราเจอคืออะไรและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมกัน”

เมือ่มกีารสือ่สารทีถ่กูต้อง การแก้ปัญหาจงึสร้างสรรค์
ทุกวันอังคารในสัปดาห์แรกของเดือนเป็นวาระการ
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ประชมุสภาผูน้�าชมุชน ซึง่ตวัแทนและชาวบ้านแต่ละ
หมูจ่ะมาโดยไม่ต้องประกาศผ่านเสยีงตามสาย ถ้า
พดูด้วยส�านวนของประเสรฐิกต้็องว่า “มาประชมุ
กนัแบบอตัโนมตั”ิ

“ผมคดิว่าทีช่าวบ้านให้ความร่วมมอื เพราะ
สภาผู้น�าชมุชนท�างานชัดเจน คนในชมุชนมองเหน็
ประโยชน์ของสภาผูน้�า ปัญหาต่างๆ ได้รบัการแก้ไข 
พวกเขามสีทิธิมี์เสยีง มนัจับต้องได้”

สภาผูน้�าชมุชนแห่งหนองพลบัไม่ได้มอี�านาจ
บริหาร แต่สิ่งที่ท�าให้สมาชิกในชุมชนมองเห็น
ประโยชน์ เพราะมกีารท�างานอย่างจรงิจัง ชมุชน
เสนอปัญหาและความต้องการไปยงัสภาผูน้�าชมุชน 
โดยมีตัวแทนของชุมชนแต่ละแห่งประสานไปยัง
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เกดิเป็นกระบวนการท�างาน
ท่ีเป็นรูปธรรม

ถามประเสรฐิ – อะไรคอืความต้องการของ
ชาวหนองพลบั เขาบอกว่า “ทกุคนต้องการความ
สะดวกสบาย ความเสมอภาค และพวกเขาต้องการ
มีความส�าคญั มสีทิธ์ิมเีสยีง และเมือ่เขาได้เข้ามา
ร่วม มนักต็อบสนองเขาได้ สภาผูน้�าชมุชนกเ็ข้มแขง็ 
ชาวบ้านกเ็ข้มแขง็ มนัเกือ้กลูกนั”

วนัองัคารแรกของเดอืน ชาวหนองพลบัจะ
มาประชมุสภาผูน้�าชมุชน โดยไม่ต้องป่าวประกาศ
หรอืถลูู่ถกูงักนัมา กระนัน้ประเสรฐิยังให้คะแนน
ชมุชนตวัเองเพยีง “90-95 คะแนน จากคะแนนเตม็
ร้อยนะ ตอนน้ีมันเดนิไปเองได้โดยไม่ต้องคอยจ�า้จี้
จ�า้ไชกนั แต่ผมเชือ่ว่าพวกเรายงัมศัีกยภาพกว่านี”้ 🗺

ลงแขกลงคลอง ณ ต�าบลบางคนที 
สมุทรสงคราม

ชมุชนบางคนที จงัหวดัสมทุรสงคราม เป็น
ทีร่าบลุ่มอยูต่ดิทะเล ยามน�า้ขึน้ น�า้ในล�าคลองจะ
เพ่ิมระดับสูงท่วมพ้ืนที่ คนโบราณใช้ภูมิปัญญา
อันชาญฉลาดด้วยการวางผังขุดคลองท�าดิน
ยกร่อง และร่องสวนท้ังหมดในชุมชนบางคนที
ใช้วิธีแฮนด์เมด – แรงงานคน 

ภมูปัิญญาทีช่าญฉลาด วธิกีารทีช่าญฉลาด 
ย่อมได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ระดับ
ความลาดเอียงสอดคล้อง เมื่อระดับน�้าขึ้น น�้า
ในล�าคลองจะไหลทั่วถึงทุกพื้นที่ เวลาระดับน�้า
ลดลง น�า้จะลดระดบัจนแห้งถงึปากอ่าว และไม่มี
วัชพืชตามท้องร่อง

ล�าคลองเป็นลมหายใจของชาวบางคนที 
ชาวชุมชนบางคนทีประกอบอาชีพหลักเป็น
เกษตรกรปลูกมะพร้าว ในทุกขนัดสวนจะมี
การวางระบบจัดการน�้าเข้า-น�้าออก ไม่ว่าสวน
ของใครจะอยู่ใกล้หรือไกลจากแม่น�้าล�าคลอง 
นอกจากนี้ล�าคลองยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
จากสวนสู่ตลาด

เมื่อเคร่ืองจักรได้เข้ามาทุ่นแรงงานคน ใน
ระยะไม่ก่ีสิบปีท่ีผ่านมา การลอกคลองในชุมชน
บางคนทใีช้รถแบ๊คโฮในการขดุลอก แต่ผลคอืพืน้
คลองเป็นหลุมเป็นบ่อ วัชพืชเริ่มฝังตัว ล�าคลอง
เริ่มตื้นเขินจนถึงขนาดตีบตัน ทางสัญจรของ
ชุมชนบางคนทีเริ่มมีปัญหา ลมหายใจชุมชน
เหมือนถูกอุดเอาไว้จนหายใจล�าบาก
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สลากว่าหมู่ไหนจะได้เวรลงคลองในเดือนอะไร แล้วเวียน
ไปเรื่อยๆ ตามที่ได้จับสลากไว้

สมมตุว่ิาเดอืนนีเ้ป็นควิของหมู ่1 แกนน�าและชาวบ้าน 
หมู่ 1 จะมาลงคลองอย่างพร้อมเพรียง แต่แกนน�าอีก 12 
หมู่ที่เหลือก็ต้องมาด้วย 

“เมื่อแกนน�ามา ชาวบ้านก็ต้องมาด้วยใช่มั้ย มันจึง
ท�าให้การลงคลองกลายเป็นลงแขก”

และทีส่�าคญั การลงแขกลงคลองของชาวบางคนทไีด้
กลายมาเป็นกิจกรรมจิตอาสาไปโดยปริยาย

“มนัเริม่จากผูน้�า ผมว่าผูน้�าส�าคญั ต้องท�าให้คนอืน่ดู 
พอผู้น�าท�า ผู้ตามเขาก็เห็น เขาก็มีจิตใจที่อยากจะร่วมด้วย 

ไพบูลย์ เจริญสมบัติ สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต�าบลบางคนที ผู ้เป็นก�าลังหลักในกิจกรรม ‘ลงแขกลง
คลอง’ ลงคลองเพือ่เกบ็วชัพชืหรอืฟ้ืนฟสูภาพล�าคลองให้ดี
ขึน้ ส่วนลงแขกนัน้เป็นส�านกึร่วมของคนในชมุชนในการดแูล
ทรพัยากรท้องถิน่ ชาวบ้านในชมุชนร่วมด้วยช่วยกนักระโดด
น�้าลงคลอง ทึ้งถอนวัชพืช ดูแลลมหายใจของพวกเขาเอง 
 “ระยะเริม่แรก ชาวบ้านจะมาช่วยกนัลงแขกลงคลอง
ในวันส�าคัญต่างๆ เช่น วันแม่ วันพ่อ” ไพบูลย์บอก แต่
ปัจจุบันกิจกรรมลงแขกลงคลองกลายเป็นส่ิงท่ีท�ากันเป็น
ประจ�า ทุกวันเสาร์แรกของเดือนจะมีการรวมตัวกันของ
แกนน�าหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่ในชุมชนบางคนที โดยใช้วิธีจับ
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ไม่ใช่ว่าแกนน�าจะมาคอยยนืชีน้ิว้สัง่นะครบั แกนน�านีม่าถงึ
กระโดดลงน�า้ก่อนเลย เพราะถ้าผูน้�าคนไหนท�าตวัเหลาะๆ 
แหละๆ ชาวบ้านเขาก็ไม่นับถือ”

กิจกรรมจิตอาสาอย่างการลงแขกลงคลองยังน�าพา
ชาวชุมชนบางคนทีไปสู ่การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กัน จาก
เมือ่ก่อนต่างคนต่างอยู ่แต่ปัจจบุนัทกุวนัเสาร์แรกของเดอืน 
พวกเขาต้องมาเจอกนัโดยไม่ต้องนดัหมาย ณ รมิชายคลอง 
จึงเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนในหมู่ชาวชุมชน

กจิกรรมลงแขกลงคลองในระยะแรก มคีนมาประมาณ  
70 คน แต่ปัจจบัุนร่วมๆ 200 คน เฉพาะแกนน�าในชมุชนก็
ร่วมๆ 80 คนเข้าไปแล้ว และยังมีประชาชนในหมู่นั้นๆ มา

สมทบด้วย ตลอดล�าคลองในชุมชนบางคนทีที่มีความยาว
ราว 40 กิโลเมตร จึงมีการแบ่งจุดกันท�างาน ช่วยกันเก็บ
ขยะ เก็บเศษสวะในล�าคลอง ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางล�าคลอง 
ท�าความสะอาดล�าคลองให้น�้าไหลสะดวก 

“ระยะแรกมีคนมาท�าครั้งละ 70 คน แต่ตอนนี้นับ
ร้อยกว่าคน มันเข้มข้นขึ้นมาก เหมือนแข่งกันท�า ซ่ึงความ
เข้มแข็งของจิตอาสามันสะท้อนถึงศักยภาพหลายๆ อย่าง 
ทั้งศักยภาพของตัวผู้น�าและของชาวบ้านในแต่ละหมู่”

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิกจิกรรมลงแขกลงคลองไม่ได้ 
ใช้งบประมาณจาก อบต. แต่อย่างใด ประเสริฐบอกว่า 
“นายก อบต. บอกว่าของบฯ ได้ แต่ผมเห็นว่าใช้น�้าใจดีกว่า 
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หิ้วมาคนละนิดคนละหน่อย เป็นการเอื้อเฟื้อกัน”
จิตอาสาในพื้นที่บางคนทีไม่มีค่าตอบแทน แถมยังมี

กฎอกีด้วย กฎนีร้ะบวุ่า หากแกนน�าคนไหนไม่ว่างในวนัเสาร์ 
ซึ่งเป็นวันนัดหมาย ต้องหาตัวแทนมาท�าหน้าที่แทน 

แต่ผลลัพธ์ปลายทางของกิจกรรมลงแขกลงคลองก็
ย้อนกลบัไปสู่พวกเขาเอง ล�าคลองมสีภาพดขีึน้ และทกุคน
ต่างได้ประโยชน์จากล�าคลอง

ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม เวลานี้พวกเขาทุกคนล้วน
มีส่วนในการก�าหนดลมหายใจของตัวเอง 🗺

เวทีข่วงผญ๋า ณ ต�าบลเกาะคา ล�าปาง
‘เวทีข่วงผญ๋า’ เทศบาลต�าบลเกาะคา จังหวัดล�าปาง 

เป็นเวทีคิดค้นและแก้ไขปัญหาของชุมชนท่ีมีกระบวนการ
จดัการด้วยคนในชมุชน เป็นเวทใีนการรวบรวมความคดิโดย
อสิระตามลานชมุชน ลานวดั ลานสาธารณะ ด้วยบรรยากาศ
เช่นนี้ท�าให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการท�างานกับ
เทศบาลมากขึ้น เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกัน 
 เวทีข่วงผญ๋า ถูกใช้เป็นที่ส�าหรับหาข้อสรุปต่างๆ 
ในประเด็นสาธารณะโดยชุมชน ประชาชนมีการพูดคุยถึง
ประเดน็ปัญหาสาธารณะต่างๆ ได้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
จนเกิดแผนแม่บทชุมชนเสนอต่อเทศบาล 

น่ีคือแผนที่คร่าวๆ ในการเดินตามหาความหมาย
ของเวทีข่วงผญ๋า

‘ข่วงผญ๋า’ เป็นภาษาเหนอื แปลว่า ลานความคดิ (ข่วง 
แปลว่า ลาน, ผญ๋า แปลว่า ความคดิ) ลานความคดิของแต่ละ
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หมู่บ้านจึงเป็นเวทีที่ทุกคนจะได้ร่วมน�าเสนอและก�าหนด
ประเดน็ปัญหาได้อย่างอสิระ เมือ่ค้นพบประเดน็ปัญหาหลกั
ทีส่่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ ทกุคนจะร่วมกนัสรปุต้นเหตุ
และแนวทางแก้ไขปัญหา จัดท�าเป็นแผนชุมชน น�าเสนอต่อ
เวทีประชาคมที่มีการเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วม
รับฟังและสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีสามารถท�าได้จริง 
 กระบวนการท�างานคล้ายกับสภาผู้น�าชุมชนต�าบล
หนองพลบั ประจวบครีขีนัธ์ แต่บรบิทของทัง้สองพืน้ทีต่่างกนั  
ปัญหาย่อมแตกต่าง 

ก่อนหน้านีช้มุชนเกาะคาไม่มกีารรวมกลุม่ทางสงัคม
ที่ชัดเจน จึงขาดแกนน�าจิตอาสาที่ท�างานเพื่อสังคม เป็น
สังคมต่างคนต่างอยู่ ขาดการรวมตัวที่เข้มแข็ง

เพ็ญภัค รัตนค�าฟู นายกเทศมนตรีต�าบลเกาะคา 
มองว่า การทีช่มุชนจะมบีรรยากาศของการเป็นเมอืงน่าอยู่ 
ไม่ได้ขึน้อยูก่บัความเจรญิก้าวหน้าทางวตัถ ุหากแต่ความสขุ
ทีแ่ท้จริงเกดิจากความเข้มแขง็ของคนในชมุชน และเวทข่ีวงผญ๋า 
คอืเคร่ืองมือทีจ่ะน�าไปสู่จดุนัน้

ไม่มีใครรู้ปัญหาของชุมชนได้ดีไปกว่าเจ้าของชุมชน 
ประเด็นปัญหาส�าคัญหลายเรื่องจึงถูกสะท้อนผ่านเวที
ข่วงผญ๋า จนกระทั่งปัญหาเหล่านี้ได้รับการประกาศเป็น
เทศบัญญัติของเทศบาลฯ ก่อนจัดท�าเป็นแผนปฏิบัติการ
คนืให้แก่ชมุชน อาท ิโครงการเกีย่วกบัเดก็และสตร ีโครงการ
เกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น

ในเวทข่ีวงผญ๋า ประกอบด้วย 3 ส่วน หนึง่ – แกนน�า
หมูบ้่านท้ัง 7 หมู่บ้าน เป็นแกนน�าหลักในการจดัเวทข่ีวงผญ๋า 
ในแต่ละหมู่บ้านของตนเอง เพือ่ให้เกดิการพดูคยุแลกเปลีย่น
กันในชุมชน ร่วมกันวางแผนการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง 
สอง – คนในชมุชน เป็นตวัหลักในการขบัเคลือ่นเวทข่ีวงผญ๋า 
โดยใช้เวทีแห่งนี้ในการด�าเนินงาน เพื่อเป็นช่องทางการ
พฒันาศกัยภาพตนเองและหมูบ้่าน สาม – พนกังานเทศบาล
ต�าบลเกาะคา จะคอยเป็นพี่เล้ียงในการด�าเนินกิจกรรม  

เป็นทีป่รกึษากลุม่ สนบัสนนุให้ความรู ้ให้ค�าแนะน�า ตดิตาม
การด�าเนนิงาน น�าข้อมลูทีไ่ด้จากเวทข่ีวงผญ๋ามาสงัเคราะห์ 
ประมวลผล และส่งต่อให้เทศบาลต�าบลเกาะคา เพ่ือด�าเนิน
การในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขณะเดยีวกนั พีเ่ลีย้งใหญ่อย่างเทศบาลต�าบลเกาะคา
จะสนับสนุนด้านวิชาการ การสร้างทักษะในการเขียน
โครงการขอรบัทนุสนบัสนนุต่างๆ รวมถึงช่วยให้ความรูแ้ละ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

ผลจากการด�าเนินงานการจัดเวทีข่วงผญ๋าที่มีการ
ใช้พื้นที่สาธารณะในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมถก
ประเด็นปัญหาสาธารณะ ท�าให้เกิดกลุ่มคนในชุมชนท่ีมี
จิตอาสาต้องการพัฒนาและดูแลหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านมีการ
ค้นหาบุคคลที่มีจิตอาสาประมาณ 2-5 คน เป็นนักวิจัย
ชุมชนที่มีหน้าที่ชวนคุย วิเคราะห์พ้ืนที่ ค้นหาปัญหา หา
พื้นที่สร้างสรรค์ ค้นหาข้อมูล น�าเสนอข้อมูล และจัดเวที
สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนร่วมกัน

“การอยู่ร่วมกันในชุมชนต้องมีศรัทธา พลังศรัทธา
ที่เกิดจากการอยากเห็นท้องถิ่นดีขึ้น พลังศรัทธาที่มองว่า
ท้องถิน่คอืบ้านของทกุคน ทกุคนเป็นครอบครวัเดยีวกนั อย่าง 
เกาะคาเราใช้พลังความเชื่อที่ว่า เราเป็นครอบครัวเดียวกัน 
เราเป็นเจ้าของเกาะคาร่วมกนั ให้ทกุคนมส่ีวนร่วม แต่เราก็
มองว่าทัง้หมดนัน้ยงัไม่มจีดุจบนะ เราต้องพยายามท�าต่อไป  
การสร้างสงัคมแห่งการมส่ีวนร่วมเป็นโจทย์ทีท้่าทายและต้อง
ท�าไปเรือ่ยๆ ไม่มวัีนทีจ่ะมาบอกว่าส�าเรจ็แล้วนะ ต้องท�าไป 
เรื่อยๆ” นายกฯเพ็ญภัค สรุปจากประสบการณ์ 🗺
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การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง

{ การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน }
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ถุงเงินชุมชน

มรดกสู่ลูกหลาน

การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตัง้

  การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 

มีเงินเรียกน้อง มีทองเรียกพี่ ถ้าไม่มีทั้งเงินทั้งทอง 
มีแต่หนี้ท่วมหัว จะถูกเรียกว่ากระไร

ในสงัคมท่ีผูค้นนบัถือกนัทีฐ่านะ ความมัง่ม ีตามทศันะ
แบบลทัธบิชูาเงนิ ส่วนคนเลก็คนน้อยแทบไม่มพีืน้ทีเ่หลอืให้
เหยยีบยืน แต่จะดไีม่น้อยหากมาช่วยกนัหาหนทางหยบิยืน่ 
โอกาสให้คนเล็กๆ ได้ลมืตาอ้าปากบ้าง หรอือย่างน้อยทีส่ดุ
ต้องมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ต้องก้มหัวให้ใคร

เป็นความจริงที่ว่า การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ 
แต่ข้อเทจ็จริงเสยียิง่กว่าจรงิกค็อื ปัญหาหนีน้อกระบบยงัคง 
คุกคามประชาชนท้ังในภาคชนบทและภาคเกษตรกรรม
มาโดยตลอด ดังผลส�ารวจของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และ
ประชาชนทีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรม กระทรวงยตุธิรรม พบว่า  

จ�านวนผู้เป็นหน้ีนอกระบบในช่วงปี 2554-2555 พุ่งขึ้น
จากเดิมถึง 5.7 เปอร์เซ็นต์ แต่ละครัวเรือนมีหนี้เฉลี่ย 
168,000 บาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ขณะที่ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) สรุปสถานการณ์หนีส้นิของครวัเรอืน 
ไทยเมือ่ปลายปี 2555 พบว่ามียอดหน้ีคงค้างเพิม่ข้ึน 21.6 
เปอร์เซน็ต์ คดิเป็นเงนิ 2.91 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก
สนิเชือ่ซือ้รถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ บตัรเครดติ และสนิค้าล่อตา 
ล่อใจชนิดต่างๆ 

ที่น่าตกใจกว่านั้นคือ 9.09 ล้านครอบครัว หรือ 54 
เปอร์เซ็นต์ ของครัวเรือนไทย ไม่มีความสามารถในการ
ออมเงิน 🗺
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💿 ล้างพิษหนี้นอกระบบ

หนี้สินและความยากจนเป็นปัญหาเร้ือรังเหมือน
เนื้อร้าย หลายรัฐบาลต่างหาวิธีเยียวยาแก้ไขต่างๆ นานา 
หนึ่งในความพยายามนั้นคือโครงการ ‘กองทุนหมู่บ้าน’ 
หรือกองทุนเงินล้าน ซึ่งเริ่มกดปุ่มแจกเงินก้อนแรกเมื่อปี 
2544 รวมทัว่ประเทศเกอืบ 80,000 หมูบ้่าน เป้าหมาย
เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน

ช่วงแรกเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เซ็งแซ่ว่า การหว่าน
เงินล้านให้ชาวบ้านบริหารจัดการกันเองแบบน้ีอาจละลาย
หายไปในพริบตา บ้างก็ว่าชาวบ้านยังไม่มีวินัยทางการเงิน
เพียงพอ หรืออาจน�าเงินไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย จนสุดท้าย
กลายเป็นหนี้เน่า 

แล้วก็จริงอย่างที่ว่า หลังเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ลอง
สวมบทบาทนายแบงก์ประจ�าหมูบ้่าน ผลทีต่ามมาปรากฏว่า  
กองทุนหมู่บ้านหลายแห่งเป็นอันต้องปิดฉากลงด้วยเหตุ

เพราะขาดประสบการณ์ หรอืกระทัง่
กรรมการกองทุนทจุรติเสียเอง จน
เกิดเป็นคดีความฟ้องร้องตามมา
มากมาย

แต่ใช ่ว ่ากองทุนหมู ่บ ้าน
ทุกแห่งจะล้มเหลวเสมอไป 

อีกด้านหนึ่งยังมีอีกหลาย
หมู ่บ้านท่ีสามารถบริหาร

กองทุนจนเกิดดอกออกผล เงินทุนงอกเงย แล้วยังสามารถ
ปันผลก�าไรไปจัดสรรเป็นสวัสดิการต่างๆ ให้กับคนใน
หมู่บ้านได้อย่างครอบคลุม 

ตัวอย่างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน พิสูจน์ได้
จากความส�าเร็จของชาวบ้านชุมชนศรีฐาน อ�าเภอป่าต้ิว 
จังหวัดยโสธร ท่ีสามารถผนึกรวมกับหมู่บ้านข้างเคียงจน
ยกระดับขึ้นเป็น ‘สถาบันการเงินชุมชน’ ซึ่งเป็นองค์กรการ
เงนิระดับต�าบลทีม่คีวามมัน่คงไม่น้อยหน้าธนาคารพาณชิย์

ณ วันนี้ สถาบันการเงินชุมชนต�าบลศรีฐานมีสมาชิก 
1,200 คน มีหุ้น 19,000 หุ้น มีเงินฝากออมทรัพย์และ
ฝากประจ�าเกือบ 20 ล้านบาท เงินหมุนเวียนปัจจุบัน 60 
ล้านบาท

ต�าบลศรีฐาน มิได้เป็นแค่เจ้าต�านานงานหัตถกรรม
หมอนขดิเท่านัน้ แต่ยงัมรีะบบการจดัการด้านการเงนิทีท่รง
ประสิทธิภาพมากพอที่จะเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆ ได้มา
สัมผัสเรียนรู้ และหลายคนย่อมต้องคุ้นชื่อ นคร ไชยงาม 
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ‘พ่อใหญ่จ่อย’ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการบริหารสถาบันการเงินชุมชนต�าบลศรีฐาน 

กว่าจะมาถึงจุดน้ีได้ ใช่ว่าคนศรีฐานจะไม่เคยล้มลุก
คลุกคลานมาก่อน พ่อใหญ่จ่อยเล่าว่า ในอดีตชาวศรีฐาน
ที่ขัดสนเรื่องเงินๆ ทองๆ มักหาที่พึ่งอื่นไกลไม่ได้นอกจาก
กู้เงินนอกระบบ เพราะล�าพังตาสียายสาธรรมดาย่อมไม่มี
โอกาสเข้าถงึแหล่งเงินกูใ้นระบบได้ ด้วยเงือ่นไขและข้อจ�ากดั 
มากมายของธนาคารที่ไม่เปิดช่องให้กับคนจน 

เม่ือประตูถูกปิดตาย จึงเหมือนเป็นการผลักไสให้
ชาวบ้านต้องหันหน้าไปพึ่งพาเถ้าแก่เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย

นคร ไชยงาม
 ‘พ่อใหญ่จ่อย’
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มากบ้างน้อยบ้างตามแต่เถ้าแก่จะเมตตา 
จนเมือ่รัฐมโีครงการกองทนุเงนิล้าน ชาวบ้านจึงเริม่มอง

เหน็ความหวงัร�าไรขึน้มาบ้าง แต่เหตกุารณ์กลบัตรงกนัข้าม  
เมือ่ชาวบ้านกูไ้ปแล้วไม่สามารถช�าระค่างวดได้ตามก�าหนด 
สุดท้ายจึงวิ่งกลับไปหานายทุนเงินกู้อีกคร้ัง เพื่อกู้หนี้มา
โปะหนี้ 

“ทีน้ีกเ็กดิปัญหาใหญ่เลย” พ่อใหญ่จ่อยว่า “เรากม็องกนั
ว่าขนืยงัเป็นอย่างนีต่้อไป ชาวบ้านเดอืดร้อนหนกักว่าเก่าแน่  
และมันก�าลังจะกลายเป็นมรดกหนี้ที่ไม่มีใครต้องการ”

ราวปลายปี 2548 ชาวศรีฐานได้ประชุมประชาคม
เพื่อจัดท�าแผนแม่บท โดยมีการส�ารวจปัญหาและความ
ต้องการของชาวบ้าน พบข้อมูลที่น่าตื่นตะลึงว่า ประชากร
ศรีฐานซึ่งเป็นหนึ่งในต�าบลเศรษฐกิจติดอันดับต้นๆ ของ

จงัหวดัยโสธร มปัีญหาหนีส้นิรวมกนัทัง้สิน้ถงึ 82 ล้านบาท 
“โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นหนี้นอกระบบ เราพบว่า

หลายๆ คนมีปัญหาเรื้อรังที่ไม่สามารถจัดการได้” พ่อใหญ่
จ่อยเล่าพลางถอนหายใจเฮือกใหญ่ 

ต่อมาชาวศรีฐานพยายามรวมเงินกองทุนแต่ละ
หมู่บ้านเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินระดับต�าบล แต่ก็เกิด
ปัญหาความเห็นไม่ลงรอยกัน ท�าให้รวมตัวกันได้เพียง 4 
หมู่บ้าน จากทั้งหมด 9 หมู่บ้าน 

“ตอนน้ันท้ัง 4 หมู่บ้าน ช่วยกันเจียดเงินกองทุน
หมู่บ้านละ 20,000 บาท มาลงขันก่อตั้งสถาบันการเงิน
ชุมชนด้วยทุนประเดิม 80,000 บาท” พ่อใหญ่จ่อยขยาย
ความต่ออกีว่า ก่อนหน้านัน้รัฐมนีโยบายว่าจะสนบัสนนุเงนิ
ทุนตั้งต้น 100,000 บาท แต่เอาเข้าจริงกลับมาในรูปของ



วัสดุอปุกรณ์ในส�านกังานและการฝึกอบรม “ผมนีป่วดหวัเลย  
ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาบริหาร จนสุดท้ายต้องมาระดม 
เงินสมทบกันเองนี่แหละ” 

ระยะแรกสถาบนัการเงนิชมุชนต�าบลศรฐีานม ีธ.ก.ส. 
เป็นธนาคารพี่เลี้ยงในการวางระบบบริหารงาน ส่วนอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้และเงินฝาก สมาชิกเป็นผู้ก�าหนดร่วมกัน 
แน่นอนว่าดอกเบี้ยเงินกู้ย่อมต�่ากว่าเงินกู้นอกระบบ ส่วน
ดอกเบี้ยเงินฝากก็สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ นั่นเป็นเพราะ
สถาบันการเงินชุมชนแห่งนี้ต้ังข้ึนเพ่ือให้เป็นท่ีพึ่งส�าหรับ
คนในชุมชนอย่างแท้จริง 

ส�าหรับลูกหนี้บางรายที่สายป่านสั้น ชักหน้าไม่ถึง
หลงั ทางคณะกรรมการสถาบนัการเงนิชมุชนต�าบลศรฐีาน
จะออกติดตามถามไถ่อยู่เป็นระยะ ลักษณะการทวงหนี้จะ
เป็นไปแบบถ้อยทถ้ีอยอาศัยตามสภาพสงัคมชนบททีนั่บถอื
กันแบบเครือญาติ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

“การติดตามทวงหนี้จะไม่ท�าอย่างหักหาญน�้าใจ เรา
จะใช้วิธีพูดคุยเป็นรายคนว่าใครมีก�าลังส่งแค่ไหน บ้างก็ให้
ส่งเป็นรายวนั บ้างกร็ายสปัดาห์ ส่วนเรือ่งจะไปยดึทีน่าหรอื
ฟ้องร้องอะไรนัน้ไม่มหีรอก ยงัไงกพ็ี่ๆ  น้องๆ กนัทัง้น้ัน แต่
เราจะหาหนทางช่วยเหลือกันมากกว่า” 

ความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความร่วมมอื จงึเป็น
ปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้สถาบนัการเงนิชมุชนต�าบลศรฐีานยนืหยดั 
อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้

เคลด็ลบัอย่างหนึง่ในการบรหิารจดัการ พ่อใหญ่จ่อย
เน้นว่า เมือ่เกดิปัญหาจะไม่มกีารตดัสนิใจคนเดยีวเดด็ขาด แต่
ทกุอย่างต้องผ่านคณะกรรมการ เพราะกองทนุเป็นของชาว
บ้าน ดงัน้ันชาวบ้านต้องมส่ีวนร่วมในทกุกระบวนการตดัสนิใจ 
 ผลลพัธ์ทีไ่ด้กคื็อ เกดิระบบการจดัการการเงนิทีช่มุชน

มีส่วนร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ มีบริการทางการเงิน
ที่สะดวก รวดเร็ว ช่วยให้ชาวบ้านเข้าถึงแหล่งทุนกู้ยืมไป
ประกอบอาชพี มรีายได้เพิม่ขึน้ เพราะรู้จักเกบ็ออม ทีส่�าคัญ
เกดิระบบการแก้ปัญหาหนีน้อกระบบด้วยพลังของชุมชนเอง

เช่นเดียวกับแนวคิดของ ไสว จันทร์เหลือง นายก 
อบต.ศรีฐาน ที่ใช้หลักการบริหารด้วยการเปิดโอกาสให้
ชมุชนเข้ามามบีทบาทในการท�างานและการท�ากจิกรรมใดๆ 
ก็ตาม เพ่ือให้ทกุคนในต�าบลเกิดความผูกพันกลมเกลยีวกัน 
มากยิ่งขึ้น และนั่นย่อมท�าให้เกิดความเข้มแข็งตามมา 

“เพราะเราเช่ือว่าประชาชนเป็นเจ้าของปัญหา จึง
ต้องเข้ามามส่ีวนร่วม ทีส่�าคญัคือต้องพฒันาคน โดยเฉพาะ
ถ้าแกนน�าในชุมชนมีจิตอาสา มีความพร้อมและส�านึกต่อ
สาธารณะด้วยแล้ว รับรองว่าจะน�าพาชุมชนให้เจริญข้ึนได้
แน่นอน” นายกฯไสว มั่นใจเกินร้อย 

ผลพลอยได้ทีเ่หน็ชดัเป็นรูปธรรม คือบคุลากรทีผ่่าน
การท�างานในสถาบนัการเงนิชมุชนต�าบลศรีฐานจะได้รบัการ
สัง่สมบ่มเพาะประสบการณ์ ก่อเกดิเป็นแกนน�ารุน่ใหม่ๆ และ
เป็นทนุทางสงัคมทีจ่ะน�าความรูม้าพฒันาชมุชนสบืต่อไป 🗺 
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💿 ความดีกินได้

ชุมชนต้นแบบอีกแห่งหนึ่งที่ใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการเทียบเคียงกับระบบบริหารการเงินการธนาคาร 
แต่แทนที่จะใช้ ‘ธนบัตร’ ในการฝาก-ถอน-กู้ อย่างที่เรา
คุน้เคย พวกเขาได้พลกิเง่ือนไขใหม่โดยใช้ ‘ความด’ี เป็น
ข้อแลกเปลีย่น

ค�าว่า ‘ความด’ี ทีฟั่งแล้วเป็นนามธรรม แต่ส�าหรบั
ชาวต�าบลหัวง้ม อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พวกเขา
สามารถท�าให้ความดก่ีอรปูเกดิร่างอย่างเป็นรปูธรรม จับ
ต้องได้ และกนิได้

อาจเรียกได้ว่า ‘ธนาคารความดี’ ของต�าบลหัวง้ม 
เกดิขึน้ท่ามกลางยคุสมัยทีผู่ค้นสบัสนในนยิามความด ีและ
เป็นเวลาเดียวกับท่ีศีลธรรม-คุณธรรมก�าลังถูกส่ันคลอน 

 พระครสุูจินกลัยาณธรรม รองเจ้าคณะอ�าเภอพาน  
ผู้ก่อตั้งธนาคารความดีที่แรกของประเทศ เผยว่า

“ก่อนหน้านั้นอาตมาลงพื้นที่ร่วมกับผู้น�าชุมชน
เพ่ือพบปะชาวบ้านอยู่บ่อยคร้ัง แต่ค�าถามท่ีชาวบ้าน
ถามมาตลอดคือ ความดีคืออะไร ความดีมีจริงหรือไม่  
ท�าดแีล้วได้อะไร นัน่แสดงว่าต้นทนุทางสงัคมของเราเร่ิม
ถดถอยลงไปมาก คนจึงไม่มีก�าลังใจท�าความดี”

หลายค�าถามผดุขึน้ในใจของชาวหวัง้ม จนเป็นทีม่า
ของการแสวงหาค�าตอบ...

เริ่มต้นด้วยการค้นหาความดีที่มีอยู่ในตัวตนของ
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ชาวหวัง้ม คล้ายกบัการระดมทนุ โดยใช้อาคาร อบต.หวัง้ม  
เป็นทีต่ัง้ธนาคาร ประเดมิโครงการใหญ่ ‘ท�าดถีวายในหลวง’  
เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรรษา 
เมื่อปี 2550 และโครงการ ‘น้อมสะสมความดี 84,000 
ความดี ถวายในหลวง 84 พรรษา’ เมื่อปี 2554

ขณะเดยีวกนั อบต.หวัง้ม ได้รับหน้าทีเ่ป็นโต้โผใหญ่
ในการด�าเนินกจิกรรมให้ชาวบ้านร่วมกนัท�าด ีโดยถอดแบบ
วิธีการด�าเนินงานจากกองทุนหมู่บ้านและธนาคารทั่วไป 
ทว่าผลลัพธ์ปลายทางมิใช่ผลก�าไรในรูปของเม็ดเงิน หาก
เป็นการมุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  

ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาชุมชนในท้ายที่สุด
เงือ่นไขในการ ‘ฝากความด’ี มอียูว่่า สมาชกิต้องเขยีน

ใบน�าฝาก และปฏิญาณตนต่อหน้าพระรัตนตรัยว่าจะตัง้มัน่ 
ท�าความดตีามทีน่�าฝาก ซึง่เป็นการยากทีจ่ะพสูิจน์ว่าผูฝ้าก
สามารถท�าความดีได้ตามที่ปฏิญาณหรือไม่ สิ่งนี้จึงต้อง
วัดกันที่ความซื่อสัตย์ของตัวผู้ฝากเอง 

ขณะทีก่าร ‘ถอนความด’ี สมาชกิต้องมคีะแนนความ
ดสีะสมอย่างน้อย 250 ความด ีจงึจะถอนได้ โดยสามารถ
น�าไปแลกสิง่ของ เช่น น�า้ปลามค่ีาเท่ากับ 10 ความดี หรอื
พัดลมมีค่าเท่ากับ 350 ความดี เป็นต้น 
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“ธนาคารความดีของเรามีทุกอย่าง เหมือน 
ซูเปอร์มาร์เก็ต ทัง้พัดลม ตูเ้ยน็ กะปิ น�า้ปลา ซ่ึงเป็นการ
พิสูจน์ให้เห็นว่าความดีเป็นสิ่งที่กินได้ จับต้องได้” 
 ทว่าการท�าความดีเพื่อแลกเป็นสิ่งของ ไม่ได้
เป็นค�าตอบของการท�าความด ีเป็นเพียงทางเลอืกหน่ึง 
ของผูท้ีข่าดแคลนจรงิๆ เท่านัน้ ดงัหลกัการของธนาคาร 
ความดีต�าบลหวัง้มทีว่่า “ท�าความดีสร้างค่าความเป็นคน  
ยามขดัสนเราให้แลกเป็นสิง่ของ”

โครงการนียั้งขยายไปสูส่ถานศกึษา เพือ่ปลกูฝัง 
ให้เด็กและเยาวชนเกิดจิตส�านึกด้านคุณธรรม ความ
กตญัญรูู้คณุต่อผูส้งูวยัในชมุชน สร้างสงัคมแห่งความ
เอื้ออาทร การให้และการแบ่งปัน ดังเช่นโครงการ 
‘กองทุน 1 วัน 1 บาท เติมโอกาสให้ผู้ยากไร้’ ทั้งยัง 
เชือ่มร้อยกบังานด้านสุขภาพ โดยส่งเสรมิให้ชาวบ้าน 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมเพื่อ
สร้างสุขภาพที่ดีให ้กับตนเอง แล้วน�าความดีที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาฝากกับธนาคาร 

“ธนาคารความดีของเราจะไม่มีวันล้มละลาย 
ตราบใดที่สมาชิกยังหมั่นฝากความดี” พระครูสุจิน-
กัลยาณธรรม บอกอย่างมุ่งมั่น

นีค่อืทนุทางสงัคมอกีรูปแบบหนึง่ทีไ่ม่ได้วดักนั
ทีต่วัเงนิ ไม่ได้ประเมนิกนัทีม่ลูค่าทางวตัถ ุแต่ยนืหยดั
อยู่ได้ด้วยใจล้วนๆ  🗺
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การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง

{ การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน }
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การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตัง้

  การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

ต้นไม้ต้นใดกต็าม ถ้าต้นทางมาจากเมลด็เลก็
ทีค่่อยๆ แผ่ราก ผลดิอก ออกใบ อย่างค่อยเป็นค่อยไป  
ระหว่างนั้นหากได้รับการดูแลเอาใจใส่ ย่อมเติบโต
เป็นไม้ใหญ่อันแข็งแกร่ง

ชุมชนก็เช่นเดียวกัน ถ้าหน่ออ่อนอย่างเด็กๆ 
และเยาวชน เตบิโตมาอย่างแข็งแรงแจ่มใส สงัคมชมุชน
ย่อมเข้มแขง็ทัง้โครงสร้าง เฉกเช่นเดยีวกบั 2 พืน้ทีน่ี้ 

เด็กและเยาวชน  
ขุมพลังแห่งชุมชน 
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‘เบอยิวา’ เยาวชนจิตอาสาแดนใต้
ด้วยพืน้ท่ีทีถ่อืเป็นจุดศนูย์กลางของ 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ คือ ห่างจากตัวเมืองปัตตานี 47 กิโลเมตร หรือถ้า
วดัระยะจากอ�าเมือง จงัหวดันราธวิาส กจ็ะห่างจากทีน่ี่ 48 
กิโลเมตร และอีก 50 กิโลเมตรจากตัวเมืองจังหวัดยะลา 
 กอปรกับเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ ท�าให้ที่นี่ 
ต�าบลมะนังดาล�า อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ถือเป็น 
‘พื้นที่สีแดง’ ทั้งในสายตาภาครัฐและคนแดนไกล ที่ส�าคัญ 
‘คนในพื้นที่’ ด้วยกันเองก็มีปัญหาหวาดระแวงกันไม่น้อย 

ราว 15 ปีก่อน บ้านมะนังดาล�าถูกรุมเร้าด้วยปัญหา
ยาเสพติด คนว่างงาน เยาวชนห่างไกลศาสนา อบต.มะนัง
ดาล�า จึงคิดถมเวลาว่างของเด็กๆ ด้วยกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ โดยการพาเด็กๆ และเยาวชน ไปดูงานและ
กิจกรรมของเพื่อนต่างพื้นท่ี เพื่อให้มีแรงบันดาลใจกลับ
มาท�าอะไรดีๆ ให้ชุมชนตัวเอง เช่น การบ�ารุงมัสยิด การ
ท�าความสะอาดสสุาน (กโุบร์) กจิกรรมต้านยาเสพตดิ ฯลฯ 

จากจุดเริ่มต้น ทีมงาน อบต.มะนังดาล�า ก็สานงาน
ต่อมาเรือ่ยๆ โดยเฉพาะงานบ�าเพญ็ประโยชน์ต่อชมุชน จน 
จัดตั้งชื่อกลุ่มอย่างเป็นทางการว่า ‘กลุ่มเบอยิวา เยาวชน 
จติอาสา’ ก�าหนดอายุสมาชิกไว้ที่ 15-25 ปี 

6 หมู่บ้าน 13 ชุมชน 1,425 ครัวเรือน 6,929 คน
ของมะนงัดาล�า นบัถอืศาสนาอสิลาม 100 เปอร์เซน็ต์ และ
ใช้ภาษามลายูสนทนาในชีวิตประจ�าวัน 

จงึไม่แปลกทีก่ลุม่เบอยวิา เยาวชนจติอาสา จะยดึหลกั 
ค�าสอนของท่านนบี มูฮัมหมัด มาเป็นหัวใจในการท�างาน 
ได้แก่ การมีจิตสาธารณะ การอุทิศตนเพื่อท�าเรื่องดีงาม 

สร้างสรรค์ โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวซ่ึงเป็นช่วงชวีติทีต้่องเป็น 
‘ผู้ให้’ มิใช่เป็นเพียง ‘ผู้รับ’

อาราซู สายอ ประธานกลุ่มเยาวชนเบอยิวา อีกภาค
หนึง่เขาคอืช่างไฟฟ้าประจ�า อบต. เล่าให้ฟังว่า จดุประสงค์
ส�าคัญของกลุ่มเบอยิวาที่แปลตรงตัวว่าจิตอาสานั้น คือ แก้
ปัญหาเยาวชนว่างงานและติดยาให้มีงานท�า 

สมาชิกปัจจุบันมีราว 40 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย
คือ กลุ่มท�าน�้ายาล้างจาน กลุ่มเพาะเห็ด และกลุ่มเลี้ยง
ปลาดุก นอกจากน้ีอยู่ระหว่างจัดตั้งกลุ่มท�าเฟอร์นิเจอร์ 
(วงกบประตู-หน้าต่าง) ในอนาคตอันใกล้ ควบคู่ไปกับงาน
สาธารณประโยชน์ต่างๆ อาทิ ถางหญ้า ท�าความสะอาด
สองข้างถนน จัดกิจกรรมในวันส�าคัญทางศาสนา พัฒนา
มัสยิดเดือนละครั้ง

💿 บริการเงินคู่บริหารใจ

แม้เป็นเพียงเยาวชน แต่ส�าหรับระบบการดูแล
ช่วยเหลือกัน กลุ่มนี้เขาท�ากันจริงจัง โดยจัดตั้งเป็นกอง
ทุนกลุ่ม สมาชิกทุกคนจะต้องจ่ายค่าสวัสดิการวันละ 
1 บาท ซึ่งจะถูกน�ามาสมทบกับก�าไรจากการจ�าหน่าย
ผลผลิต สะสมเป็นทุนในการท�ากิจกรรมต่างๆ ตลอดจน
เป็นทุนรอนให้สมาชิกรุ่นต่อๆ ไป 

รายได้ที่เข้ามามีทั้งจากกลุ่มเพาะเห็ด โดยสมาชิก
กลุ่มจะไปส่งตามร้านอาหารในพื้นที่ ส่วนหนึ่งน�าไปขายที่
ตลาด ขณะที่กลุ่มเลี้ยงปลาดุกเองก็จะมีคนมารับซื้อถึงที่ 
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โดยรายได้จะแบ่งกันในแต่ละกลุ่มอาชีพ อีกส่วนเข้าสมทบ
กองทุนของกลุ่มเพื่อบริหารจัดการสวัสดิการ 

“ใครไม่สบายต้องนอนโรงพยาบาล กองทุนจะช่วย
จ่ายให้คืนละ 200 บาท (ไม่เกิน 3 คืน) ถ้าเสียชีวิตให้
ครอบครัวสมาชิกรายละ 2,000 บาท” อาราซูอธิบาย 

ถึงแม้จะเป็นจ�านวนเงินจ�านวนไม่มาก แต่เรื่องเงินๆ 
ทองๆ เหล่านี้ ก็ท�าให้เด็กๆ รู้ค่าของเงินและรู้จักท�าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย ไม่ให้เงินทองรั่วไหล 

นอกจากการฝึกบริหารกระเป๋าสตางค์แล้ว แกนน�า
กลุ่มเบอยิวายังจัดหลักสูตรบริหารใจ เพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของกลุ่มที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนรู้จักด�าเนิน
ชีวิตตามหลักวิถีศรัทธาในบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า 

“เราจัดให้มีการอบรมจริยธรรมเดือนละครั้ง และ
บรรยายธรรมที่มัสยิด โดยสมาชิกจะมาเข้าค่ายที่มัสยิด
เดือนละ 1 วัน ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อประกอบศาสนกิจ
ร่วมกัน” ประธานกลุ่มบอกเพิ่มเติม 

ทั้งหมดนี้เป็นไปตามหลักฝึกปฏิบัติทักษะชีวิตท่ี
สอดคล้องบนหลัก ‘อากีดะห์’ และ ‘อีบาดะห์’ ตามหลัก
ศาสนาอสิลาม เช่น การช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกัน การ
เสียสละต่อส่วนรวม และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

💿 ก�าเนิดสภาเด็กและเยาวชน 

ตุลาคม พ.ศ. 2554 ผู้บริหาร แกนน�าชุมชน อบต.
มะนงัดาล�า และกลุม่เยาวชนเบอยวิา เข้าร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู ้กับโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วม
ขับเคลื่อนสู่ต�าบลสุขภาวะ ที่เทศบาลต�าบลปริก อ�าเภอ
สะเดา จงัหวดัสงขลา ผลจากการแลกเปลีย่นเรยีนรูค้รัง้นี้  
จุดประกายให้กลุม่เบอยวิาไปจดทะเบียนจัดตัง้เป็นสภาเด็ก 
และเยาวชนกับ อบต.มะนังดาล�า อย่างเป็นทางการ โดย
ภารกิจหลักคือ สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสภาเด็ก 
และเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และเครือข่ายของ
ส�านกังานกองทนุสนับสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 

ทั้งหมดน้ีท�าให ้กลุ ่มเบอยิวา เยาวชนจิตอาสา 
อบต.มะนังดาล�า เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนท่ีมีศักยภาพ เรียกได้ว่าเป็นแบบ
อย่างที่ดีให้แก่เยาวชนพื้นที่อื่นๆ ได้ด�าเนินรอยตาม

ปัจจุบันกลุ่มเบอยิวาจะประชุมกันทุกวันอังคารเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ กัน สมาชิกกลุ่ม
เบอยวิาหลายคนในอดตีเคยมปัีญหาตดิยาเสพตดิ ครอบครวั
แตกแยก แต่สิ่งที่ตามมาหลังการเข้ากลุ่มคือ การยอมรับ
ของสังคม ชีวิตจึงเริ่มถอยห่างจากมุมมืดออกสู่แสงสว่าง 
 “เราอยูห่มูบ้่านเดยีวกัน อยากให้สามัคคีกัน เราอยาก
ให้โอกาสทุกคนเข้ามาร่วมกลุ่ม หลายคนมีความสุข เราก็
สบายใจ” อาราซูกล่าวทิ้งท้าย 🗺
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความภูมิใจคนเก้าเลี้ยว 
แม้อาชพีหลกัของชาวต�าบลเก้าเลีย้ว อ�าเภอเก้าเลีย้ว 

จังหวัดนครสวรรค์ คือเกษตรกรรม ไม่ต้องเดินทางออกไป
ท�างานต่างเมือง แต่ด้วยเนื้องานท่ีต้องอาศัยท้ังเวลาและ
ความเอาใจใส่ ท�าให้เกษตรกรหลายรายไม่มีเวลาดูแล
สมาชิกตัวน้อยๆ ในครอบครัวอย่างเต็มที่ 

ครัน้จะฝากไว้กบัปูย่่าตายาย ด้วยสขุภาพทีโ่รยรากไ็ม่
สามารถสู้รบปรบมือกับเจ้าตัวเล็กได้ทั้งวัน กิจกรรมเรียนรู้
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ก็พลอยหดหาย 

พ่อแม่บางคนท่ีต้องเอาเวลาส่วนหนึง่มาดแูลลกู รายได้ 
ก็เริม่ร่อยหรอลงไปด้วย ส่งผลให้เกดิสภาวะชกัหน้าไม่ถงึหลงั  
ต้องกู้หนี้ยืมสิน เกิดเป็นปัญหาเศรษฐกิจตามมา

เทศบาลต�าบลเก้าเลีย้วจงึคดิแบ่งเบาภาระผูป้กครอง 
โดยการเร่ิมจดัการเรียนการสอนเดก็อายตุัง้แต่ 3 ขวบ ถงึ 3 
ขวบ 11 เดือน ในปี 2545 โดยใช้สถานทีข่นาด 1 ห้องเรยีน
ของโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว 

พนักงานคนแรกทีส่มคัรเข้ามาเป็นครพูีเ่ลีย้งคอื ‘ครนู�า้’  
ดวงนภา โพพิมล อดีตพนักงานฝ่ายบัญชีท่ีโรงพยาบาล
เก้าเลี้ยว ผู้ไม่เคยมีความรู้พื้นฐานเรื่องการดูแลเด็กเลย แต่
ตดัสนิใจเข้ามาสมัครเพราะใกล้บ้าน และคดิว่าตวัเองท�าได้

ปีแรก ครนู�า้เป็นครูคนเดยีวทีต้่องดแูลเดก็ถงึ 25 คน 
เจ้าตัวยอมรับว่า แรกๆ ถึงกับท้อ ถอดใจ ไม่รู้จะดูแลเด็ก
หรือปลอบเด็กให้หยุดร้องไห้ได้อย่างไร

“โชคดีที่อยู่ในโรงเรียนอนุบาล ได้ครูอนุบาลเข้ามา
ช่วยดูแล แนะน�า เราเองก็ไปหาหนังสือมาอ่าน ไปสมัคร
เรียนหลักสูตรประถมวัยท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ท�าให้เริ่มปรับตัวได้ เข้าที่เข้าทางมากขึ้น” 
เทอมการศกึษาถดัมา ครนู�า้กไ็ด้ครพูีเ่ลีย้งมาเสรมิทมี

อกี 1 คน ประกอบกบัจ�านวนเดก็นอกเขตเทศบาลทีเ่ข้ามาขอ
เรียนด้วยมีมากขึ้น เพราะเห็นว่าการมาอยู่กับคุณครูดีกว่า 
อยู่กับปู่ย่าตายาย ตรงท่ีได้ส่งเสริมพัฒนาการ เรียนวิชา
ความรู ้และรบัประทานอาหารทีถ่กูต้องตามหลกัโภชนาการ

“เดก็บางคนอยูก่บัปูย่่าตายาย อาจถกูห้ามโน่นห้ามนี่  
แต่มาอยูกั่บคร ูครเูปิดโอกาสให้เด็กได้เล่น ได้ลอง แต่ทกุอย่าง 
อยู่ในความดูแลใกล้ชิดของคุณครู” 

ต่อมาบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองในพ้ืนท่ีเร่ิมให้ความ
สนใจ ส่งลูกเข้ามาอยู่กับครูน�้ามากขึ้นเรื่อยๆ พ.ศ. 2547 
เทศบาลต�าบลเก้าเลี้ยวจึงจัดตั้ง ‘ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบล
เก้าเลีย้ว’ อย่างเป็นทางการ โดยขยายช่วงอายเุป็น 2 ขวบ 6 
เดือน ถึง 3 ขวบ 11 เดือน แต่ยังคงใช้สถานที่ของโรงเรียน
อนุบาลเก้าเลี้ยว

จ�านวนเด็ก ณ เวลาน้ันไม่ต�่ากว่า 100 คน และอยู่
ภายใต้ความดูแลของครูพี่เลี้ยง 4 คน โดยเริ่มรับเด็กตั้งแต่
เวลา 7.30 น. และส่งกลับผู้ปกครองอีกทีเวลา 15.30 น.
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💿 5 หัวใจ 6 กิจกรรม

หัวใจส�าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดท้ังวันของ
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ต�าบลเก้าเลีย้ว คอื เดก็ต้องมพีฒันาการ
ครบทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์-จติใจ สงัคม และสติ
ปัญญา รวมทัง้การปลูกฝังคณุธรรมและจรยิธรรมให้แก่เดก็

“ด้านร่างกาย เรามีกิจกรรมเคล่ือนไหว ให้เด็กได้
ออกท่าทาง กระโดดไปตามเพลง ส่วนอารมณ์ ต้องเข้าใจ
ก่อนว่า เดก็มาจากต่างท่ี อารมณ์ย่อมไม่เหมอืนกนั ครจูะฝึก
ให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ รู้จักการรอคอย ไม่แย่งของเล่น  
รู้จักปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ”

ครูน�้าอธิบายถึงด้านสังคมต่อว่า จะสอนให้เด็กรู้จัก
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เอาแต่ใจตัวเอง ส่วนสติปัญญา จะเน้น
ให้เด็กรู ้จักกล้าแสดงออกมากขึ้น ถูกบ้างผิดบ้าง ไม่ใช่
สาระส�าคัญ

มบีางคร้ังท่ีครูเตรยีมจะสอนเรือ่งหนึง่ แต่เดก็ๆ กลบัไม่
สนใจ ครูกจ็ะไม่ใช้วธีิบงัคับ แต่จะไปปรกึษากบัทมีครูพีเ่ลีย้ง 
หาบทเรียนมาสอนใหม่โดยเลือกเรื่องที่เด็กๆ สนใจ จะได้
มีความสุขกับการเรียนรู้ 

และสุดท้าย การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ทุก
วันศุกร์ครูจะพาเด็กๆ ไปไหว้พระ ฟังพระสอน และช่วย
หลวงพ่อเก็บใบไม้ 

ทั้งหมดนี้ ถูกแปรรูปออกมาเป็น 6 กิจกรรม ซึ่งเป็น
ไปตามหลักสูตรประถมวัย ดังนี้

1. เคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ – กิจกรรมเข้าจังหวะ 
ต่างๆ

2. กิจกรรรมสร้างสรรค์ – เน้นงานศิลปะ วาดรูป  
กระตุ้นจินตนาการ

3. เสรมิประสบการณ์ – สนบัสนนุให้เดก็ๆ บอกเล่า
ประสบการณ์ต่างๆ ของตัวเองและที่บ้าน

4. เสรี – กิจกรรมแล้วแต่ความสนใจของเด็ก เช่น 
ดนตรี ต่อตัวบล็อก ฯลฯ 

5. กลางแจ้ง – เล่นฮูล่าฮูป หรือเล่นกีฬาต่างๆ เช่น 
ฟุตบอล 

6. เกมการศึกษา – เป็นกิจกรรมสันทนาการก่อน
กลับบ้าน เช่น เกมจับคู่ 

เพือ่เป็นการเปิดโลกกว้างให้เดก็ๆ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
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ต�าบลเก้าเลี้ยวยังจัดให้มีการเรียนรู้นอกสถานที่ ตามแหล่ง
เรยีนรูต่้างๆ บางโอกาสกเ็ชญิผูรู้ผู้เ้ชีย่วชาญด้านต่างๆ จาก
ภายนอกมาสอนเด็กๆ 

เร่ิมท่ีแหล่งเรียนรู้ ‘รีไซเคิล 108 ลีลา’ ที่สอนการ
ประดษิฐ์จากสิง่ของเหลอืใช้ เช่น ถ้วยโฟม ขวดน�า้ ‘ศาลเจ้าพ่อ 
เก้าเลีย้ว’ ทีจ่ะพาเดก็ๆ ไปท�าความรูจ้กัประวตัศิาสตร์ท่ีมา
ทีไ่ปของชมุชน ‘วัดเก้าเลีย้ว’ แหล่งเรยีนรูเ้รือ่งวนัส�าคญัทาง
พระพทุธศาสนา ตลอดจนคณุธรรม จรยิธรรม ตามหลกัค�าสอน 
ของพระพทุธองค์

“วิชาความรู้ที่บุคลากรภายนอกเข้ามาสอน ก็จะมี
วิชาท�าขนมไทยง่ายๆ เช่น ขนมไข่ เด็กๆ ชอบกันมาก ได้
ทดลองท�ากนัเอง แถมเอากลบับ้านได้ด้วย หรอืการปลกูผกั
ปลอดสารพิษ ท�าให้เด็กๆ รู้ว่าผักที่เขากินกันทุกวันมาจาก
ไหน และท�าไมต้องปลกูแบบปลอดสารพษิ เดก็ๆ จะได้รูว้ธิี
การปลูก ดูแล และการใช้น�้าหมักชีวภาพ” 

💿 ลูกเขาคือลูกเรา

กว่า 10 ปีแล้วท่ีครูน�้าท�างานในอาชีพครูพี่เล้ียง 
จนถงึวนันีม้เีดก็ในความดแูลมากถงึ 137 คน กบัครพูีเ่ลีย้ง
ทั้งหมด 9 คน 

ความสุขทุกวันของครูน�้า มาจากการได้ดูแลเด็กด้อย
โอกาสให้มีพฒันาการดขีึน้เรือ่ยๆ ควบคูไ่ปกบัการได้แบ่งเบา 
ภาระพ่อแม่ ให้พวกเขาออกไปท�ามาหากินโดยไม่มีห่วง

“ได้เหน็เขาโตขึน้ทกุวนัๆ แขง็แรง ร่าเรงิ แจ่มใส ก็มี

ความสขุแล้ว ทีส่�าคญัพวกเขายงัสอนให้ครรูกัเดก็ทกุคนอย่าง
เท่ากนั และต้องเท่ากบัลกูตวัเองด้วย ไม่มแีบ่งลกูเรา ลกูเขา...  
ลูกเราต้องเท่ากับลูกคนอื่น” คุณแม่ลูกสองอย่างครูน�้าย�้า 
 รางวลัต่างๆ ทีไ่ด้มา อาท ิรางวลัผูด้แูลเดก็ดเีด่นปี 2552, 
 2555 หรอืรางวลัรองชนะเลศิอนัดนั 2 ศนูย์พฒันาเดก็เลก็
ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2554-2555 ฯลฯ อาจเป็นก�าลังใจ
ในเชิงรูปธรรมอีกทาง แต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับรางวัลนี้ 

“ผู้ปกครองมาบอกเราว่า ลกูๆ มพัีฒนาการดข้ึีน เก่งขึน้  
รูจ้กัช่วยเหลอืตวัเอง จดัการตวัเอง เพราะถ้าอยูก่บัพ่อแม่ พ่อ
แม่กท็�าให้ทกุอย่าง เท่านีก้ป็ลืม้ ยิม้แก้มฉกีแล้วค่ะ” น�า้เสยีง 
ครูน�้าบอกเช่นนั้นจริงๆ 🗺
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การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง

{ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม }



4



ทางเลือกรักษ์โลก

การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตัง้

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพราะการแสดงความรกัต่อสิง่แวดล้อม ไม่ได้ถกูจ�ากดัไว้เพยีงแนวทางเดยีว  
หรอืต้องเลอืกท�าเพยีงทางใดทางหนึง่ แต่ละชมุชนจงึมเีส้นทางและวธิกีารทีแ่ตกต่าง 
หลากหลายในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแบบของตัวเอง

แม้จะผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย แต่กิจกรรมที่
ชมุชนเลอืกมอบความรกัต่อธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมย่อมต่างกนัไปตามลกัษณะ
พืน้ที ่สภาพชมุชน และวถิชีีวติ ซึง่แน่นอนว่าทกุกิจกรรมล้วนเก่ียวพันและแนบแน่น 
กับธรรมชาติอย่างแยกไม่ออก
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💿 ป่าต้นน�้า

การมีป่าชุมชนใจกลางต�าบล อาจไม่ใช่ภาพท่ีชินตา 
ส�าหรับคนเมือง แต่ส�าหรับชาวหนองหล่ม มนัคอืชวีติประจ�าวนั  
เช้าสายบ่ายค�่าก็ต้องผ่านต้องเห็น ประหนึ่งสวนหลังบ้าน
ตัวเอง

คงต้องบอกว่าเป็นความโชคดขีองชาวต�าบลหนองหล่ม  
อ�าเภอดอกค�าใต้ จงัหวดัพะเยา ทีม่ผีนืป่าตัง้อยูใ่จกลางต�าบล  
และท่ีส�าคญัคอืมีตาน�า้ธรรมชาตผิดุขึน้มาตลอดทัง้ปี สามารถ 
ท�าประปาหมู่บ้านให้ชาวบ้านมีน�้าใช้ในครัวเรือนและยัง
เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชพันธุ์ตามฤดูกาล

ปัญหาเดยีวของน�า้บรเิวณนีค้อื มหีนิปนูปะปนมาด้วย 
แม้จะผ่านการกรองกยั็งไม่สามารถน�าน�า้มาบรโิภคได้ ชาวบ้าน 
จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการต้ังโอ่งล้อมบ้านเพื่อรองน�้าฝนไว้
ดื่มกินโดยเฉพาะ

แม้จะเหน็กนัมารุน่ต่อรุน่ว่า ตาน�า้ทีน่ี่ไม่เคยเหอืดหาย  
ไม่ว่าชมุชนจะประสบภยัแล้งรนุแรงขนาดไหน แต่ชาวหนองหล่ม 
ก็รับรู้ร่วมกันว่า หากเอาแต่ตักตวงน�้าโดยไม่ดูแลธรรมชาติ 
รอบๆ ตาน�้านั้น วันท่ีน�้าไหลรินจากตาพวกเขาอาจมาถึง
เข้าสักวัน

💿 ศรัทธาควบคู่อนุรักษ์

หลังจากขึ้นทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ ระหว่าง
ปี 2546-2551 ชาวหนองหล่มก็เริ่มพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่ง
บรเิวณป่าชมุชนให้เป็น ‘สวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม’ มี
การสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพ่ือให้คนในต�าบลได้มา
พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งสามารถรองรับผู้สนใจให้เข้ามาศึกษา
ธรรมชาติชนิดที่รบกวนป่าน้อยที่สุด

นับเป็นผืนป่า 38 ไร่ใกล้ชุมชนท่ียังคงความอุดม
สมบูรณ์อยู่มาก ท่ีน่ีเราสามารถพบไม้ใหญ่อายุนับร้อยปี
ยืนต้นอยู่หนาตา หลายต้นใช้ 2-3 คนโอบยังไม่รอบ พื้นที่
ตรงน้ีคือที่ของส่วนรวม ทุกคนล้วนเป็นเจ้าของและมีสิทธิ์
ใช้สอยร่วมกนั แม้หลงัปี 2551 จะสิน้สดุความเป็นป่าชมุชน
บนแผ่นกระดาษ แต่สถานะป่าชุมชนยังคงด�าเนินต่อเนื่อง
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

เมือ่มสีทิธิใ์ช้น�า้ กต้็องช่วยกนัรักษา แต่กบัหนองหล่ม
แล้วเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด เพราะชาวบ้านมีความ
เชื่อถือและศรัทธาแรงกล้าต่อ ‘เจ้าพ่อค�าปวน’ อดีตทหาร
เอกเจ้าเมืองหน้าด่านที่หนองหล่มเมื่อ 300 ปีล่วงมาแล้ว 

“ถอืเป็นกศุโลบายอย่างหนึง่ คนทีน่ี่เชือ่ว่าถ้าใครไปท�า
อะไรมดิมีร้ิายกับป่า เจ้าพ่อจะตามมาเอาคนื” พทิยา การเรว็  
เลขานุการนายกเทศมนตรตี�าบลหนองหล่ม เล่าขานต�านาน
ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อค�าปวนให้ฟัง

ก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ชาวหนองหล่ม
จะมีประเพณีสักการะศาลเจ้าพ่อค�าปวน และพิธีสืบชะตา
แม่น�้า พิทยาบอกว่าเป็นการแสดงความส�านึกในบุญคุณ
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ของชาวต�าบลต่อทรัพยากรน�้าที่ได้รับมาใช้อย่างล้นเหลือ
หรือปีไหนหากฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดกูาล ชาวบ้านก็

จะรวมตวักนัท�าพธิขีอเจ้าพ่อค�าปวน เรยีกกนัประสาชาวบ้าน 
ว่า ‘ขอน�้าฟ้าสายฝน’ เพื่อบันดาลให้ชาวบ้านได้มีน�้าดื่มกิน
กันโดยถ้วนหน้า

💿 พิธีกรรมประจ�าปี

จากประสบการณ์ด้านการอนรุกัษ์และรบัหน้าทีด่แูล
ป่าชมุชนในพืน้ท่ีมาโดยตลอด อดีตพ่อหลวงบ้าน (ผูใ้หญ่บ้าน)  
หมู ่8 เดชา พินิจ วยั 60 ปี ทีเ่พิง่เกษยีณจากต�าแหน่งไป
เมือ่ 3 เดอืนก่อน เล่าย้อนถงึกจิกรรมท�าเพือ่ป่าของชาวต�าบล
หนองหล่ม ทัง้การปลกูป่า ท�าแนวกนัไฟป่า การจดัท�าฝาย
ชะลอน�า้ และการร่วมมอืกบั ‘กลุม่ราษฎร์พทิกัษ์สิง่แวดล้อม’  
ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 เป็นประธานกลุ่ม ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกและลูกบ้านเป็น
อย่างดี

หลายกิจกรรมของชาวบ้านต�าบลหนองหล่มถือเป็น
ตัวอย่างการอนุรักษ์ป่าโดยชุมชน ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องสงวน
พื้นที่เอาไว้เฉยๆ บางครั้งการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามา
มส่ีวนช่วยดแูลเป็นหเูป็นตา น่าจะช่วยให้ป่าผนืนัน้คงอยูไ่ด้
อย่างยัง่ยนืกว่าการกัน้เขตแล้วปักป้ายห้ามแตะต้อง เพราะ
เมือ่ชมุชนรูส้กึเป็นเจ้าของร่วมกนั ความส�าเรจ็ในการรกัษา
พื้นที่ป่าเอาไว้คงไม่ไกลเกินเอื้อม

มีข้อสังเกตหนึ่งว่า ในทุกๆ เทศกาลส�าคัญประจ�าปี 
องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ มักจะมีโครงการดูแลรักษาป่า
เข้ามาในพื้นที่ ในฐานะที่เห็นตื้นลึกหนาบางและความเป็น
ไปของทุกโครงการท่ีเข้ามา เดชามองว่าเรื่องความร่วมมือ

ร่วมใจของชาวบ้านไม่เป็นปัญหา แต่ถ้านอกเหนือจากน้ัน 
ชาวหนองหล่มเองก็ไม่สามารถควบคุมได้

เมื่อถามถึงปัญหา เดชายอมรับว่าเป็นเรื่องของงบ
ประมาณในการสานต่อโครงการปลกูป่าทีไ่หลบ่ามาเฉพาะ
ในวันปลูก แต่กลับแห้งเหือดไปเร็วกว่าน�้าซึมบ่อทรายใน
วันถัดมา 

“เราท�างานปลูกป่ากันทุกปี แต่พอปลูกแล้ว ขาด
การสนับสนุนเรื่องการดูแลรักษา ถ้ามีงบมาดูแล แผ้วถาง
วัชพืชบ้างก็น่าจะดี แต่นี่ปลูกแล้วก็ปลูกเลย ก็เลยมาปลูก
กันทุกปี”

อดตีผูใ้หญ่บ้านเล่าว่า มโีครงการปลูกป่าทกุปี บรเิวณ
ริมทางหลวงสายดอกค�าใต้-เชียงม่วน ซึ่งเป็นถนนสายหลัก
ของต�าบล บางครั้งเทศบาลจะขอพันธุ์ไม้มาบ้าง ของบ
ประมาณส่วนกลางจากศูนย์ขยายพันธุ์พืช จังหวัดพะเยา 
เพื่อเอามาให้ชาวบ้านช่วยกันปลูกซ�้าๆ ลงไปใกล้ๆ ที่เดิม

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า พิธีกรรม
ปลูกป่าในแบบของรัฐยังหลงทิศหลงทาง และสุดท้ายมัก
จะกลายเป็นมหกรรมจ�าอวดเสียมากกว่า ซ่ึงแตกต่างจาก
แนวทางการอนุรักษ์ป่าโดยชุมชน ซ่ึงมีวิถีชีวิตผูกพันกับป่า
มานาน และย่อมเข้าใจความเป็นไปในธรรมชาติของผืนป่า
มากกว่าคนภายนอก 🗺
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💿 พลังงานจากของไม่หอม

อสิระทางพลังงานอาจไม่ใช่ค�ากล่าวเกนิจรงิแต่อย่าง
ใด เพราะสิง่ที ่‘กลุม่บ่อหมกัก๊าซชวีภาพจากมลูสตัว์’ ต�าบล
คลองน�้าไหล อ�าเภอคลองลาน จังหวัดก�าแพงเพชร ท�า
ส�าเร็จคือ สามารถทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม หรือ LPG ใน
ครัวเรือน ด้วยก๊าซชีวภาพจากบ่อหมักที่ต่อตรงจากเล้าหมู
ถึงเตาหุงต้ม 

เรียกได้ว่าทุกๆ ครัวเรือนที่เป็นเจ้าของบ่อหมักก๊าซ
แทบไม่ต้องพึ่งพาถังแก๊ส LPG เพราะสามารถใช้ก๊าซที่ต่อ
ตรงจากบ่อหมักเพื่อท�ากับข้าวได้ 100 เปอร์เซ็นต์

แต่ก่อนจะจัดการกับปัญหากล่ินรบกวนจากมูลสัตว์
ได้อย่างสะดวกดาย แถมได้พลังงานกลับคืนมาแบบนี้ 
สวสัดิ ์วงศ์ยศ แกนน�าแหล่งเรยีนรูบ่้อหมกัก๊าซชวีภาพบอก
กับเราอย่างหมดเปลือกว่า ต้องผ่านอะไรมาบ้าง

💿 ปัญหาหนักจมูก

ย้อนกลับไปก่อนปี 2552 ปัญหาใหญ่อันดับต้นๆ ที่
ชาวชมุชนคลองน�า้ไหลต้องเผชญิ คอืกล่ินมลูหมทูีล่อยอวล
ข้ามเล้าออกไปยังบ้านใกล้เรือนเคียง สร้างความเดือดร้อน 
ร�าคาญจนบางครัง้ชาวบ้านเกอืบถงึขัน้ทะเลาะววิาทวางมวย
กนัมาแล้ว

ความจริงในพื้นที่ นอกจากหมูแล้ว ชาวบ้านยังเลี้ยง
วัวและควายกันไม่น้อย แต่มูลของสัตว์สองชนิดหลังคงไม่
รัญจวนใจเท่ามูลหมูแน่ๆ

วิธีแก้ปัญหานอกจากชาวคลองน�้าไหลจะประชุม
ปรึกษาเพื่อหาทางออกกันเองในเบื้องต้นแล้ว ยังได้รับการ
สนับสนุนจากส�านักงานพลังงานจังหวัดก�าแพงเพชร ร่วม
กับส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด เข้ามาให้ความรู้และแนะน�า
การตดิตัง้บ่อหมกัก๊าซชวีภาพในต�าบล โดยคัดเลอืกบ้านของ
สวัสดิ์เป็นที่แรก ในฐานะที่เป็นตัวตั้งตัวตีและอาสาสมัคร
พลังงานชุมชนประจ�าหมู่บ้าน

“แรกๆ ชาวบ้านยังติดสบาย โทรสั่งแก๊สกันถังละ 
300 กว่าบาท ก็ง่ายด”ี สวสัดิว่์า แต่เมือ่ได้ท�าบญัชคีรัวเรือน 
ได้เห็นรายรับรายจ่ายแต่ละเดือน พอหันกลับมามองกอง
มูลสัตว์ท่ีนับวันจะส่งกล่ินเหม็นสร้างความเดือดร้อนแล้ว
อดสะท้อนใจไม่ได้
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💿 ทดแทนก๊าซหุงต้ม

26 พฤศจิกายน 2552 เป็นวันท่ีสวัสดิ์จ�าได้ข้ึนใจ 
เพราะเป็นวนัทีช่าวบ้านมาช่วยกนัลงแรงตดิตัง้บ่อหมกัก๊าซ
ที่บ้านเขา

บ่อที่ขุดมีขนาด 1.70 x 3.60 เมตร ลึก 1 เมตร 
เมื่อปรับระดับเรียบร้อยแล้ว จึงวางถุงด�าพีวีซีขนาดยักษ์ที่
สามารถรองรบัปรมิาณก๊าซได้ 2,000-3,000 ลติร จากน้ัน 
เติมลมใส่ให้ตึง ข้างๆ เป็นวงซีเมนต์ส�าหรับท�าบ่อเติมและ
บ่อล้น เมื่อหมักได้ที่ก็สามารถน�าน�้าจากบ่อล้นท่ีผ่านการ
หมักไปรดผักและพืชในแปลงปลูกแทนปุ๋ยได้

ส�าหรับระยะห่างระหว่างบ่อหมกักบัครวั สวสัดิบ์อกว่า  
10 เมตรก�าลังดี หรือจะสัก 30-40 เมตรก็ยังได้ แต่ไม่ควร
เกนิ 100 เมตร เพราะก๊าซจากบ่อมแีรงดนัไม่มาก ในแต่ละ
วนัจะได้ก๊าซ 8 ลกูบาศก์เมตร เพยีงพอส�าหรบั 2 ครวัเรอืน
ท�ากับข้าวได้ครึ่งชั่วโมง

สวัสดิ์แย้มเคล็ดลับว่า ถ้าเป็นมูลหมูจะใช้เวลาหมัก
น้อยกว่ามูลวัวควาย เพียง 1 สัปดาห์ก็สามารถให้ก๊าซได้
แล้ว ขณะที่มูลวัวควายต้องเก็บไว้ราวๆ 1 เดือน ส่วนน�้า
ท่ีใช้ในบ่อเติม ห้ามใช้น�้าประปาท่ีมีคลอรีน แต่จะใช้น�้าฝน 
น�้าบ่อ เพื่อให้ตัวช่วยส�าคัญอย่างจุลินทรีย์เจริญเติบโตและ
แปรมูลสัตว์ให้เป็นก๊าซมีเธนได้ 

หลงัจากมบ่ีอหมกัเป็นของตวัเอง สวสัดิแ์ละภรรยาก็
แทบจะลืมเบอร์ร้านส่งแก๊สประจ�าหมู่บ้านไปเลย
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💿 ปลอดภัยหายห่วง

4 ปีที่ผ่านมา ชาวต�าบลคลองน�้าไหลติดตั้งบ่อหมัก
ก๊าซไปแล้วกว่า 50 บ่อ จากการค�านวณ ถ้าแต่ละครวัเรอืนที่
เลีย้งสตัว์หันมาขดุบ่อหมกัแบบนีท้กุบ้าน จะช่วยประหยดัค่า
ก๊าซหงุต้มได้ปีละ 2,400 บาท ปีแรกราคาอาจจะใกล้เคยีง 
กับการสั่งแก๊สก็จริง แต่หลังจากตัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปได้ 
เงินเก็บคงไม่ไปไหนเสีย

“คอืท�าให้เขาเข้าใจเอง แล้วเขาจะรูว่้าต้องท�าอย่างไร” 
เร่ืองน้ีสวสัดิย์อมรบัว่าจะไปบงัคบัให้ใครท�าตามคงไม่ได้ ต่าง
คนกต้็องตระหนักและมคีวามตัง้ใจอยากท�าด้วยตวัเองก่อน 
 เมือ่ชาวบ้านกงัวลอนัตรายจากก๊าซร่ัว สวสัดิบ์อกเลย
ว่าแม้จะเกิดก๊าซรั่วจริงก็ไม่อันตรายอย่างที่คิด เพราะกลิ่น
ตุๆ  แบบก๊าซไข่เน่าจะลอยมาตดิจมกูไวมาก เพยีงออกเดนิ
ส�ารวจก็จะพบรูรั่วได้ไม่ยาก 

“บางทเีวลาต้อนหมจูากเล้าแล้วเผลอเดนิเหยยีบท่อก็
รูไ้ด้ทนัท ีเพราะจะมกีลิน่รัว่ แบบนีซ่้อมง่ายๆ ด้วยกาวพีวีซี 
ที่มีตั้งแต่ตอนติดตั้งบ่อนั่นแหละ” 

ปัจจุบันชาวบ้านคลองน�้าไหลสูดหายใจกันได้อย่าง
เตม็ปอดจรงิๆ เพราะกลิน่เหมน็อวลจากมลูสตัว์ทีเ่คยถกูทิง้ 
ขว้างอนัตรธานไปเกอืบหมด มลูสตัว์ทีน่ีก่ลายเป็นของมค่ีา
และหายาก เพราะถอืเป็นวตัถดิุบส�าคัญในการผลติพลงังาน
ทดแทนได้เป็นอย่างดี

ในวยั 57 แกนน�าหมู่บ้านท่านนียั้งคงแบ่งปันความรูท้ีม่ ี
ให้กบัผูส้นใจเข้ามาเรียนรูใ้นพืน้ที ่และยงัออกไปบรรยายให้
นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาใกล้เคียงอีกด้วย

“เมื่อเรามีความรู้ เราก็อยากให้มันขยายออกไป จาก
ทีเ่รารูค้นเดยีว เมือ่ขยายต่อไปได้ อกี 10-20 คนเขากจ็ะได้

รู้ด้วย แล้วเขาก็จะช่วยกันขยายต่อไปเร่ือยๆ” สวสัดิท์ิง้ท้าย
ก๊าซจากมูลสัตว์เป็นการสร้างสรรค์พลังงานทดแทน

จากของฟรทีีไ่ม่มใีครอยากดม แต่เมือ่เหน็ผลลพัธ์เตม็ 100 
เปอร์เซ็นต์จากฝ่ายเบิกน�า ตอนน้ีในพ้ืนท่ีก็เร่ิมหันมาให้
ความส�าคัญกับของไม่หอมกันอย่างน่าชื่นใจ 🗺

59





การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง

{ เกษตรกรรมยั่งยืน }
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ชุบชีวิตชุมชนเกษตรกร

การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตัง้

 เกษตรกรรมยั่งยืน

มองออกไปนอกเมืองใหญ่ พ้ืนท่ีชนบทบางส่วนเร่ิม
ถกูสภาพสงัคมเมอืงใหญ่รุกล�า้กรายมากขึน้ทกุท ีจนรปูแบบ
ชีวิตของคนในชุมชนเริ่มเปลี่ยนจากวิถีชนบทไปสู่หนทาง
ที่เร่งรีบแบบสังคมบริโภคนิยมมากขึ้น การท�าเกษตรแบบ
เดิมๆ ถูกแทนที่ด้วยเกษตรเคมี ที่มีเป้าหมายยอดขายและ
ปริมาณผลผลติเป็นตวัตัง้ แต่ยงัคงมบีางชมุชนทีแ่นวคิดการ
ด�าเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองยังคงเติบโตงอกงามได้ แม้จะ
เป็นเพียงพื้นที่เล็กๆ ที่ถูกล้อมรัดด้วยวิถีแบบเมืองใหญ่ 
ก็ตาม
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💿 84 ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการท่ีเกิดจากการรวมตัวของชาวต�าบลอุโมงค์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน ในปี 2552 เริ่มต้นจากการ
ประชาสัมพนัธ์รบัสมคัรครัวเรอืนผูม้คีวามสนใจทีจ่ะน้อมน�า
หลกัเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในชวีติประจ�าวนั เพือ่เตรยีมรบั
ปีมหามงคล เนือ่งในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษาในปี 2554 โดยจัดเป็น
โครงการตัวอย่างครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมา

ขวญันภา ยาจนัทร์ นกัพฒันาชมุชน ต�าบลอุโมงค์ ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นว่า ในปีแรกทางต�าบลอุโมงค์ได้ใช้
ตวัเลข ‘84’ เป็นเป้าหมายของจ�านวนครวัเรอืน ซึง่มผีูส้นใจ
ในหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเข้าร่วมโครงการและสมคัร
เป็นสมาชิกจ�านวนมาก ท�าให้ในปีถัดมาต้องมีการเปิดรับ
สมคัรเป็นครัง้ที ่2 อกี 84 ครวัเรอืน จนเวลาบนปฏทินิผ่านไป  
4 ปี ปัจจุบนัสมาชกิของกลุม่ ‘84 ครวัเรอืนเศรษฐกจิพอเพยีง’  
มีจ�านวนมากถึง 260 ครัวเรือน  
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💿 กิจกรรมพอเพียง 

หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงนัน้มหีลกัใหญ่ใจความ
อยู่ที่ความรู้จักพอ เมื่อน�ามาประยุกต์กับรูปแบบการใช้
ชีวิตประจ�าวัน นอกจากจะเก่ียวพันกับเร่ืองการใช้จ่ายแล้ว 
การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดก็เป็น 
สิ่งส�าคัญไม่แพ้กัน 

“ความพอเพียง คือ จะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รู้จักท�า
บัญชีครัวเรือน ว่ารายได้กับรายจ่ายของเขาเป็นยังไง” ขวัญ
นภาอธิบายถึงหลักการส�าคัญที่ทางกลุ่มน�าไปใช้ให้เกิด
ผลเป็นรูปธรรมของการออม ซ่ึงเมื่อการออมในนามของ 
‘กองทุนวันละบาท’ มีมากขึ้น เงินก้อนดังกล่าวจึงกลาย
เป็นการระดมหุ้น ต้ังเป็นกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้ประสบปัญหาทางด้านการเงิน 

ในส่วนของการเกษตร จังหวัดล�าพูนเป็นจังหวัดท่ี
เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกล�าไย ในต�าบลอุโมงค์ก็เช่นกัน
ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้หลักเลี้ยงชีพจากการท�าสวน
ล�าไย แต่ในสภาพความเป็นจริง ต้องยอมรับว่ารายได้จาก
ผลผลิตตามฤดูกาลไม่ได้มีตลอดทั้งปี 

“วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งก็คือ ท�าเป็นอาชีพเสริม เช่น 
เขามสีวนล�าไยกนัอยูแ่ล้ว ถ้ายงัมพีืน้ทีเ่หลอื กส็ามารถปลกู
พืชอื่นๆ หมุนเวียนในขณะที่รอผลผลิตล�าไยไปด้วย” จาก
ค�าของขวญันภา นอกจากรายได้จากอาชพีหลกั พวกเขายงั
สามารถสร้างเงนิจากอาชีพเสรมิเป็นรายได้ไม่ต�า่กว่าวนัละ  
200-300 บาท 
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💿 เปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์

ในช่วงที่กลุ ่ม 84 ครัวเรือนฯ อยู ่ ในช ่วงต้ังไข ่ 
ส�านกังานสนบัสนุนกองทนุการวจัิย (สกว.) ได้เข้ามาท�าการ
เก็บข้อมูลชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มน�้าปิงห่าง เพ่ือ
ศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างทีเ่ป็นแรงจงูใจให้เกษตรกรตดัสนิใจ 
เข้ากลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงหาเหตุผลท่ีคนใน
ชุมชนหันมาสนใจแนวคิดเกษตรอินทรีย์มากขึ้น 

“คนทีส่นใจเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะมาจากความ
ตระหนักในการรักษาสุขภาพ และอยากคืนสิ่งดีๆ ให้กับ
ธรรมชาติ เพราะชาวบ้านกลุ่มนี้จะไม่ใช้สารเคมี จะไม่น�า
ส่ิงทีเ่ป็นอนัตรายมาหาตวัเอง” ในฐานะ ‘คนใน’ ของอโุมงค์ 
ค�าตอบของนักพัฒนาชุมชนอาจเฉลยค�าตอบหนึ่งให้กับ
งานวิจัยชิ้นดังกล่าวได้ โดยขวัญนภาเล่าถึงวิธีการโน้มน้าว
ชาวอุโมงค์ให้หันเข้ามาหาระบบธรรมชาติว่า

“เราจะพาเขาไปศึกษาดงูานว่า จดุเร่ิมต้นของการท�า
เกษตรอนิทรีย์มันดยีงัไง มกีารตรวจหาสารพษิในร่างกาย ดวู่า
เขากนิอะไรเข้าไป ปลอดภยัหรอืยัง ตอนหลังๆ บางคนถึงขัน้
ไปขอใบรับรองเกษตรอนิทรย์ีด้วยตวัเอง ซึง่เรากช่็วยประสาน
ให้ เพราะเกษตรกรบางคนจะเอาผกัไปขายทีโ่รงพยาบาลกม็”ี 
 เม่ือสมาชกิของกลุม่ 84 ครวัเรอืนฯ เริม่น�าระบบการ
ท�าเกษตรอินทรีย์ไปผนวกเข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ดินบริเวณรอบบ้านที่เคยถูกทิ้งร้างว่างเปล่าจึงกลายเป็น
แปลงปลูกผักปลอดสารเคมีขนาดย่อมๆ อยู่เกือบทุกครัว
เรือน ตามแนวคิด ‘ย้ายป่ามาอยู่บ้าน’

“เราให้เขาเข้าอบรมเรือ่งการท�าน�า้หมกั รูจ้กัการบ�ารงุ
ดิน การฟื้นฟูดิน การก�าจัดแมลงโดยชีววิธี โดยขอความ
ร่วมมอืจากอาจารย์มหาวิทยาลยัแม่โจ้มาเป็นวทิยากร” นกั

พัฒนาชุมชนจากต�าบลอุโมงค์บอกว่า นั่นคือขั้นตอนการ
เปลี่ยนที่ดินรอบบ้านให้กลายเป็นพื้นที่สร้างอาหารจาก
ธรรมชาติ ซ่ึงเมื่อพืชสวนครัวเหล่าน้ีมีจ�านวนมากเกินกว่า
จะบริโภคในครอบครัว ชาวบ้านบางคนก็เปลี่ยนสถานะไป
เป็นพ่อค้ารายย่อยได้ไม่ยาก 

“กลุม่ชาวบ้านเหล่าน้ีไม่ได้ปลูกเยอะ แต่จะปลกูไว้กิน
บ้าง ขายส่งท่ีตลาดบ้าง กลุ่มแม่ค้าท่ีมารับซ้ือก็จะรู้กันเอง
ว่าคนไหนไม่ใช้สารเคมี ก็จะมาแย่งกันซื้อ เพราะเราจะมี
การกระจายข่าวกิจกรรมออกไป จนช่ือของกลุ่ม 84 ครัวเรือนฯ  
เร่ิมเป็นที่รู้จัก ถ้าป้าสมาชิกของเราคนหน่ึงไปน่ังขายผักใน
ตลาด ทุกคนก็จะรู้ว่าแกท�าเกษตรอินทรีย์ ผักของแกก็จะ
ขายหมดก่อนเพื่อน”
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💿 โรงเรียนเกษตรกร

เป็นเรื่องจริงที่ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยังยึดติดอยู่กับ
วิถีเกษตรเคมี ด้วยเหตุผลด้านการซื้อขายในระบบตลาด 
เพราะความเชื่อที่ว่า เกษตรอินทรีย์ให้ผลผลิตไม่ตรงกับ
มาตรฐานของพ่อค้าผู้รับซ้ือ ท้ังปริมาณและคุณภาพ แต่
เมื่อองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้วิถีธรรมชาติในกระบวนการ
เกษตรกรรมถูกพัฒนาข้ึนและแพร่กระจายออกไปเป็นองค์
ความรู้ใหม่ ท�าให้เกษตรกรส่วนหนึ่งเริ่มเข้าใจว่า สารเคมี
ไม่ใช่ค�าตอบส�าหรับไร่นาเสมอไป 

ปลายปี 2552 ธัญลักษณ์ สวนบ่อแร่ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1 ต�าบลบ่อแร่ อ�าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เริ่มตั้ง
ข้อสังเกตบางอย่างเกี่ยวกับการท�านาของเกษตรกรยุคใหม่

“เหน็ชาวนาบ้านเราท�าการเกษตรกนัแบบผดิๆ ไม่รูจ้กั 
การรักษาดิน เกือบทุกคนหลังจากท�านาเสร็จก็เผาตอซัง 
ไม่รู้คุณค่าของดิน ท�าให้แร่ธาตุในดินสูญเสียไป” จากข้อ
สังเกตดังกล่าวของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ได้พัฒนาไปสู่การ
หาค�าตอบของค�าถามที่ว่า เราจะท�านาให้ถูกวิธีได้อย่างไร 
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💿 กระจายองค์ความรู้ใหม่

หลังจากนั้นธัญลักษณ์ได้รวบรวมสมาชิก
จ�านวน 20 คน และตั้งเป็น ‘โรงเรียนเกษตรกร’ เพื่อ
ขยายองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับมาให้พี่น้องในต�าบล
บ่อแร่ได้น�าไปใช้ในพื้นที่ของตัวเอง

“เราคุยกับทางพัฒนาทีดิ่นบ้าง เกษตรต�าบลบ้าง 
เขาให้องค์ความรู้มา เมื่อเรารู้จักกระบวนการท�านา 
ว่าเราจะต้องเตรียมดิน เตรียมเมล็ดพันธุ์ให้ถูกต้อง 
อนัไหนทีต่่อต้านโรค ต่อต้านแมลง ไม่เหมอืนเมือ่ก่อน
นี้ที่ท�าอะไรตามใจฉัน พอเข้าสู่โรงเรียนเกษตรกรเรา
กจ็ะรู้กระบวนการเหล่าน้ีว่า เราควรหว่านข้าวเท่าไหร่  
พื้นที่เราเหมาะสมกับข้าวชนิดไหน”

เมื่อกระจายองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆ กัน
ภายในกลุ่มจนเชี่ยวชาญแล้ว สมาชิกต้ังต้น 20 คน
ของโรงเรียนเกษตรกรก็จะเร่ิมขยายสิ่งที่ได้เรียนรู้มา
ไปสูห่ลงัคาเรอืนอืน่ๆ

“เราก็ช่วยๆ กันกระจายองค์ความรู้ไป เช่น 
การท�าน�า้หมกัจากหอยเชอร่ี การรณรงค์ไม่เผาตอซัง 
การเตรียมดิน วิธีการใช้ปุ๋ยน�้า แล้วเราก็ไม่ปกปิดกัน
นะคะ ใครมาถามเราก็บอกได้” เกือบ 100 หลังคา
เรือนในหมู่ที่ 1 ของผู้ใหญ่บ้านธัญลักษณ์จึงมีองค์
ความรู้ด้านการเกษตรใหม่ๆ อย่างเท่าเทียมกันทั้ง
หมู่บ้าน 
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💿 ท�าเกษตรแบบธรรมชาติ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 ในฐานะแกนน�าของโรงเรียน
เกษตรกรบอกว่า สิ่งส�าคัญในการโน้มน้าวให้เกษตรกรหัน
มาสนใจในวิถีเกษตรธรรมชาติน้ัน คือ ต้องให้ทุกคนเข้าใจ
ถงึพษิภัยและภาระค่าใช้จ่ายทีม่าพร้อมกบัสารเคมีเสยีก่อน

“เราต้องชีใ้ห้เหน็ว่าปุย๋เคมมีนัท�าลายสขุภาพอย่างไร 
ผิดกับปุ๋ยชีวภาพหรือน�้าหมักท่ีเราท�าใช้เอง ไม่มีพิษต่อ
ร่างกาย เราไม่ต้องใช้หน้ากากปิดจมกูกไ็ด้ และตอนนีช้าวบ้าน 
รู้กันแล้วว่า ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยที่ท�าให้ต้นทุนสูงขึ้นมากเมื่อ
เทียบกับปุ๋ยอินทรีย์ ถ้ารู้จักดูแลรักษาดิน ไม่เผาตอซัง เรา
ก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นตันๆ เลย”

เน่ืองจากพืน้ท่ีนาในต�าบลบ่อแร่ไม่มรีะบบชลประทาน  
เป็นนาน�้าฝน ท�าได้เพียงปีละครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน -
สิงหาคม ท�าให้มีช่วงว่างจากนาหลายเดือน หนึ่งในวิธีการ
บ�ารุงดินที่โรงเรียนเกษตรกรและธัญลักษณ์เผยแพร่ให้กับ
ผู้สนใจคือ การปลูกถั่วเขียว

“หลังจากการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้ว เราจะรณรงค์ให้
เกษตรกรในต�าบลเราปลูกพืชอายุสั้น เช่น ถั่วเขียว พอเรา
หว่านจนเกบ็ผลผลติแล้ว จะมช่ีวงฝนเดอืน 5 ตกลงมา เรา
ก็จะไถกลบเป็นปุ๋ยไปเลย” 

วิธีการบ�ารุงดินด้วยปุ๋ยธรรมชาติเป็นก้าวแรกของ
การหันหลังให้กับปุ๋ยเคมี ก้าวต่อไปคือการหาวิธีจัดการกับ
ศัตรูพืชโดยไม่ต้องพึ่งพายาฆ่าแมลง 

“เราใช้เชื้อราบีเวอร์เรียที่ท�าจากข้าวโพด เป็นสารไล่
แมลงที่ราคาถูกมาก ประหยัด แล้วก็ปลอดภัย” ธัญลักษณ์
เล่าถึงที่มาของเชื้อรามากสรรพคุณนี้ว่า สมาชิกทุกคนจะ
นดัรวมตวัมาช่วยกนัท�าในช่วงก่อนฤดทู�านา เริม่ตัง้แต่การน�า 

การเขีย่เชือ้ และท�าเป็นก้อน ส่วนวธิกีารใช้ เชือ้ราท่ีเป็นก้อน
ประมาณครึ่งกิโลกรัมจะถูกน�าไปผสมกับน�้า 20 ลิตร เพื่อ
ฉีดในพื้นที่นา

“ฉีดได้ตั้งแต่หลังปล่อยน�้าเข้านา 7 วัน ฉีดได้ตลอด
เพ่ือป้องกันแมลง ไม่มีก�าหนดกฎเกณฑ์ เพราะไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ แล้วก็ไม่สร้างมลภาวะด้วย” 

แม้ว่ากระแสหลักจะยังไม่ยอมทิ้งระบบสารเคมี 
แต่เกษตรกรส่วนหน่ึงกลับเร่ิมเห็นพิษภัยของส่ิงท่ีไม่ใช่
ธรรมชาต ิทัง้อนัตรายทางตรงจากสารพษิและทางอ้อมจาก
ความสิ้นเปลือง แม้ไม่ใช่เร่ืองง่ายที่จะหันหลังให้กับความ
เคยชินเก่าๆ แต่ตัวอย่างสาธิตจากต�าบลอุโมงค์และต�าบล
บ่อแร่ ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า การก้าวข้ามสิ่งที่เราคิดว่ายาก
เย็นนั้น บางทีอาจเริ่มต้นด้วยการมองไปข้างหลัง ย้อนมอง
วถิเีกษตรธรรมชาตแิบบพ่ึงพาตนเองทีเ่คยท�ากันมาช้านาน 
นั่นอาจจะท�าให้เรามองเห็นปัญหาว่า อุปสรรคด่านนี้จะ
อันตรธานหายไป เมื่อเราเลือกทางเดินอีกเส้นหนึ่ง 🗺
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การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง
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‘ผู้ชรา’ แก่กล้าอาสา

การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตัง้

 การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน

รู้หรือไม่ ประเทศไทยมีผู้สูงวัยมากที่สุดในอาเซียน 
กลุ่มประชากรอายุเกิน 65 ปีมีมากถึง 12.59 เปอร์เซ็นต์ 
และอีก 10 ปีข้างหน้า ในปี 2564 ประเทศไทยจะกลาย
เป็น ‘สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์’

ต�าบลวังชิ้น อ�าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เป็นเพียง
จิ๊กซอว์เล็กๆ ของภาพใหญ่ภาพนี้ ที่ทั้ง 4 หมู่บ้านของ
เทศบาลมผีูส้งูวยัรวมกนักว่า 500 คน แต่ทีน่่าสนใจคือ ทกุ
หมูบ้่านต่างกมี็ชมรมผูส้งูวยั เพือ่รวมกลุม่ช่วยเหลอืเกือ้กลู
กัน กระทั่งปรึกษาหารือปรับทุกข์กันประสาเพื่อนร่วมรุ่น 

จนเม่ือปี 2554 ชาวต�าบลวงัชิน้ทกุวยัได้รบัผลกระทบ 
จากพายนุกเต็น น�า้ท่วมทัง้เทศบาล ล�าบากทีส่ดุคอืเดก็เลก็
และคนชรา หลายคนออกจากบ้านไม่ได้ หรือถ้าได้ ด้วย
สังขารที่โรยราก็ทุลักทุเลเต็มที 

หนึ่งในผู้สูงวัยที่พอจะช่วยเหลือตัวเองและคนอ่ืนได้
อย่าง คณุป้าพนัใบ ไชยมงคล วยั 63 ปี กเ็ข้าช่วยเหลอืเพือ่น
ผู้ล�าบากกว่าด้วยการท�าอาหารแล้วน�าไปส่งถึงบ้านให้ได ้
อิ่มท้องยามโดนน�้าล้อมโอบ

“จากความล�าบากคราวนัน้ จงึคดิว่าน่าจะดกีว่าถ้าได้

รวมกลุ่มช่วยเหลือดูแลกัน เลยชวนชมรมทั้ง 4 หมู่บ้านใน
ต�าบลมารวมกัน คนที่สบายก็จะได้ช่วยเหลือคนที่ล�าบาก 
คนมมีากก็ให้คนมน้ีอย และทีส่�าคัญเราจะได้ท�างานร่วมกัน”  
คุณป้าพันใบ เล่าที่มาที่ไป 

จึงเป็นที่มาของ ‘ชมรมผู้สูงอายุกล้าอาสา’ ได้รบัการ
สนบัสนนุอย่างเตม็ทีจ่ากเทศบาลต�าบลวงัชิน้ และส�านกังาน
พัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ จงัหวดัแพร่ เข้ามา
ฝึกอบรมเกีย่วกบัแนวทางการส่งเสรมิการใช้ชวีติในวยัสงูอายุ  
และแนวทางในการจัดตั้งกลุ่มเพื่อร่วมท�ากิจกรรม เพื่อ
เป็นการสร้างความเป็นองค์กรชุมชนและความเอื้ออาทร
ให้แก่เพ่ือนสมาชิกชมรมและสังคม ด้วยการรวมกลุ่มกัน
สร้างสรรค์กิจกรรมทีเ่อือ้ต่อการดแูลสขุภาพ สร้างสขุภาพให้
กับตนเอง สมาชิก ชุมชน และสังคม ด้วยภูมิปัญญา ด้วย
คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นผู้สูงอายุ 
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💿 ท�าไมต้องกล้าอาสา 

“ชือ่กลุม่กล้าอาสา มาจากกรรมการทกุคน 
ช่วยกนัคดิ เพราะเวลามกิีจกรรมหรอืความช่วยเหลอื 
อะไร เราจะลงไปเป็นกลุ่มแรกๆ ก่อนเลย” ป้า
พันใบเผย

อายุสมาชิกขั้นต�่าตั้งไว้ที่ 60 ปี ส่วนผู้-
อาวโุสสงูสดุตอนนีค้อื 93 ป้าพนัใบเล่าให้ฟังอกีว่า  
จะไม่มีการเก็บเงินจากสมาชิกแต่อย่างใด เงิน
ก้อนแรกทีเ่ข้ามาในชมรมกไ็ด้มาจากงานบอกบญุ
ทอดผ้าป่ากว่า 9,000 บาท 

เงนิจ�านวนนีถ้อืเป็นทุนตัง้ต้น แต่หลังจากน้ัน 
เทศบาลและส�านักงานพัฒนาสังคมและความ
มัน่คงของมนษุย์ กไ็ด้เข้ามาช่วยฝึกอาชพีและจดั
กจิกรรมให้ผูส้งูวยัแห่งวงัช้ินท้ังหลายรูสึ้กมีคุณค่า 
โดยเฉพาะโครงการอบรมสอนท�าน�้ายาล้างจาน 
น�้ายาซักผ้า และแชมพูสมุนไพร ที่สร้างรายได้
และก�าลังใจให้สมาชิกไม่น้อย 

“ลูกค้าก็คนในเทศบาลน่ันแหละ ของเรา
ขายไม่แพง น�้ายาล้างจานขวดละ 10 บาท แถม
มีโปรโมชั่นด้วยนะ ใครซื้อครบ 10 ขวดแล้วเอา
ขวดเปล่ามาแลก เราให้ไปเลย 1 ขวดใหม่ แชมพู
ก็ขวดละ 10 บาท ส่วนน�้ายาซักผ้าขวดละ 20” 

รายได้อีกทางหนึ่งมาจากการท�าดอกไม้-
จนัทน์อนัประณตีของคนเฒ่าคนแก่ ทีมั่กจะมคีน
มาออร์เดอร์ถงึที ่บ้างกใ็ห้ไปส่งทีว่ดั หรอืบางทกี็
ยกทีมไปท�าสดๆ ในศาลาวัดกันเลยทีเดียว 
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💿 เงินทองต้องหมุนเวียน

เงินท้ังหมดจะถูกสมทบเข้ากองทุนของชมรม ท่ีมีท้ัง
ประธาน รองประธาน กรรมการ และเหรญัญกิ ร่วมดแูลค่าใช้จ่าย 
อย่างเข้มงวด 

โดยเงินส่วนหนึ่งจะถูกน�าไปใช้เป็นสวัสดิการของสมาชิก
ในชมรม เช่น ถ้าสมาชกิคนใดเสยีชวีติ จะมเีงนิช่วยเหลอืรายละ 
200 บาท บางครัง้กน็�าน�า้ยาล้างจาน ดอกไม้จันทน์ไปช่วยงาน 
แบ่งเบาภาระเจ้าภาพได้บางส่วน 

“ซองที่เราช่วยไป 200 บาท หลายครั้งเจ้าภาพใส่ซองให้
เรากลับมามากกว่าอีก” ป้าพันใบพูดยิ้มๆ 

งานบุญทั้งหลาย ชมรมก็จะเจียดเงินกองทุนบางส่วนมา
ร่วมท�าบุญ หรือใช้ซ้ือน�้าดื่มและเสบียงระหว่างมาช่วยกันท�า
น�้ายาซักผ้า น�้ายาล้างจาน แชมพู และดอกไม้จันทน์

ทั้งน้ี สมาชิกชมรมผู ้สูงอายุกล้าอาสาจะประชุมกัน
ประมาณ 3 เดอืนต่อ 1 ครัง้ หรอืถ้ามวีาระเร่งด่วนกเ็รยีกประชมุ
เป็นกรณพีเิศษ โดยมบ้ีานของป้าสมแสง จอกมา สมาชกิอกีคน 
เป็นศูนย์บัญชาการหลัก หรือบางทีก็ได้อาศัยงานบุญหรือวัน
ส�าคญัทางศาสนา นัดมาพบปะกนัตามวดัวา และวนัทีเ่ทศบาล
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ�าเดือน
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💿 กิจกรรมชุบชูใจ

นอกจากกจิกรรมช่วยหารายได้แล้ว ผูส้นบัสนุนหลกั
อย่างเป็นทางการของชมรมอย่าง อบต.วังชิ้น ยังจัดให้มี
กจิกรรมประเภทชบุชใูจผูส้งูวัย ได้แก่ การเสรมิสร้างสขุภาพ 
เช่น การออกก�าลงักายในช่วงเยน็ ร�าวงย้อนยคุ เต้นแอโรบคิ 
และปั่นจักรยานรอบๆ เทศบาล 

“เราเน้นกีฬาเบาๆ เทศบาลเองก็จัดให้มีการแข่งขัน
สนุกๆ อย่างตกัน�า้ใส่ขวด ม้าย่อง และวิง่เปร้ียว มาเอาใจคนแก่”  
ป้าพนัใบ แจกแจงต่อว่า แพค็เกจนีมี้ควบคูก่บัการเข้าตรวจ
สุขภาพและอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้แก่
คนในครอบครัว ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ 
โรงพยาบาลวังชิ้นเป็นอย่างดี 

ที่ขาดไม่ได้คือ กิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม 
โดยฟ้ืนภมูปัิญญาพืน้บ้านของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่กลบัมา ผ่านเครือ่ง
ดนตรี สะล้อ ซอ ซึง ท่ีมีฝีไม้ลายมือขนาดได้ไปแสดงตาม
งานต่างๆ ของเทศบาลเป็นประจ�า

ในหมวดเดยีวกนั ยงัมกีารหล่อเทียนเข้าพรรษา พธิสีบื
ชะตาแม่น�า้ยม เข้าวดัฟังธรรมในวนัส�าคัญทางพระพุทธศาสนา  
และการรดน�้าด�าหัวกันในหมู่ผู้สูงอายุกันเอง 

“คนอาย ุ60 กว่าก็ไปรดน�า้ให้คนอาย ุ75 ขึน้ไป ทกุคน 
ก็ชื่นใจ” ป้าพันใบบอก 

ส่วนกจิกรรมทีส่มาชกิในชมรมชอบมากเป็นพเิศษคอื 
การจดัทวัร์ไหว้พระ 9 วดั โดยม ีอบต.วงัชิน้ เป็นผูส้นบัสนุน 
การเดินทาง 
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💿 สุขกาย สบายใจ ไม่พึ่งหมอ

การได้พบปะกัน ช่วยเหลือกัน แลกเปลี่ยนสารทุกข์
สุกดบิกนัในหมู่ผูส้งูอายวุงัชิน้ ป้าพนัใบพดูแทนสมาชกิทกุคน 
ว่า ท�าให้มีความสขุ สขุทัง้กาย สขุทัง้ใจ คนทีเ่คยหมดก�าลงัใจ 
ก็กลับมาสดใสอีกครั้ง 

ผลโดยตรงคือ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
เพราะเมื่อจิตใจสบาย ปลอดโปร่ง ก็จะส่งผลถึงสุขภาพ
ร่างกายทนัท ีโดยเฉพาะโรคยอดฮิตอย่างปวดข้อ เบาหวาน 
และความดันโลหิตสูง ที่ท�าให้บรรดาผู้สูงวัยต้องเดินเข้า
ออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น กล็ดระดบัความถีล่งเป็นนานๆ ที 

 “มคีวามสขุ มงีานท�า มนัไม่ต้องคดิมาก พอไม่คดิมาก
ก็ไม่ป่วย ช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐด้วย” 

จากทีเ่คยเป็นพลเมอืงส่วนน้อยในบ้าน ไม่ค่อยมปีาก
เสยีงหรือแสดงความคิดเห็น จนท�าให้คนแก่คนเฒ่าหลายคน 
เกบ็ความน้อยใจเอาไว้ แต่เมือ่ได้มารวมกลุม่หรอืมาประชมุ
ทีเ่ทศบาล ทกุคนได้มโีอกาสแสดงความคดิความเหน็ ความ
รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าก็กลับคืนมา 

...และกล้าที่จะอาสาในทุกกิจกรรมของชุมชน 🗺
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การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง

{ การลงทุนด้านสุขภาพโดยชุมชน }
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สุขภาพดี...มีก�าไร 

การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตัง้

 การลงทุนด้านสุขภาพโดยชุมชน

ตรรกะในเชิงเศรษฐกิจการลงทุนท่ีบอกว่า ‘ทุกการ
ลงทุนมีความเสี่ยง’ ไม่น่าจะใช้ได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน
ต�าบลโพนทอง ชัยภูมิ

ที่น่ีมีการลงทุนด้านสุขภาพผ่านกิจกรรมในรูปแบบ
จิตอาสาดูแลผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนต�าบลโพนทอง อ�าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภมิู ได้ท�างานและได้รบัการสนบัสนนุจากส�านกังาน 
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) และสนบัสนนุองค์ความรู้ 
จากส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
ให้คนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและ 
ได้รับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพอย่างทัว่ถงึและได้รบัสทิธปิระโยชน์ 
สามารถด�ารงอยูไ่ด้

ในมมุมองของ ศานติย์ กล้าแท้ นายก อบต.โพนทอง 
เชื่อมั่นว่า การดูแลเพื่อนมนุษย์เป็นท้ังหน้าท่ีของพลเมือง
และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

💿 นมแม่

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นพื้นฐานที่ส�าคัญของการ
เลี้ยงดูเด็ก ซึ่งส่งเสริมให้เด็กมีระดับ

พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาที่ดี
ตัง้แต่เล็ก โดยเฉพาะใน 6 เดอืนแรกของชวีติ เพราะน�า้นมแม่ 
เป็นสารอาหารชนิดเดียวที่เหมาะสมกับทารกแรกเกิด เป็น
ระยะทีน่�า้นมแม่มคีณุค่าสงูสดุ และมคีณุสมบตัทิีเ่หนอืกว่า
นมปรุงแต่งชนิดอื่น

หากมองผ่านสายตาการลงทุน การลงทุนเรื่อง
สุขภาพตั้งแต่เด็กแรกเกิดในมุมมองของศานิตย์ ก�าไรอยู่ที่
ระยะยาว ปี 2551 อบต.โพนทอง จึงต้ังโครงการส่งเสริม
และเล้ียงลูกด้วยนมแม่ เพ่ือพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลมารดา
และทารกทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความ
ส�าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สร้างจิตส�านึกและความ
ตระหนักถึงปัญหา บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมด้วยความ
เต็มใจ ค�านึงถึงประโยชน์และสิทธิที่เด็กควรได้รับ

มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะได้รับรางวัล  2,000 
บาท ส�าหรับแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ 6 เดือน
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💿 วัยชรา

การลงทุนด้านสุขภาพไม่ได้มีเป้าหมายที่ก�าไร
เหมือนการลงทุนประเภทอื่น เพราะมนุษย์ไม่ใช่
สิ่งของหรือสินค้าที่จะน�ามาเก็งก�าไร

“กิจกรรมเก่ียวกับสุภาพของชาวโพนทอง เรา
มองในเชิงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มองถึงความ
เท่าเทียมที่พวกเขาควรมีสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ” 
ศานิตย์กล่าว

ผู้สูงอายุในชุมชนโพนทองบางคนอาศัยล�าพัง 
บางคนลื่นล้มในห้องน�้า อบต.โพนทอง จึงริเริ่ม
โครงการอาสาสมัครผู้สูงอายุ ซึ่งนั่นหมายความว่า
ต้องการอาสาสมัครที่รักงานจิตอาสา

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน หรือ 
อสม. ย่อมเป็นชือ่แรกทีจ่ะเข้ามาท�างานตรงนี ้พวกเขา 
จะลงพื้นที่เย่ียมบ้านที่มีคนชราอาศัยอยู ่ พูดคุย 
ถามไถ่ปัญหาเรือ่งสขุภาพ ตรวจสอบร่างกายเบือ้งต้น  
เป็นการดูแลทั้งมิติสุขภาพและมิติของหัวใจ คนแก่
บางคนอยู่ตามล�าพังกับหลาน คนหนุ่มสาวเข้าเมือง
ไปท�างาน

“บางทหีากมคีนไปเยีย่มไปถามไถ่ ยายวนันีก้นิ
ข้าวกับอะไรน้อ แค่น้ี พวกเขาก็ชุม่ชืน่หวัใจแล้ว” นายกฯ 
ศานิตย์บอก
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💿 ร�าวงเบาหวาน

“ความดัน ความดัน เบาหวาน 

ช่างแสนร�าคาญเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 

พวกเรามาท�าตามนี้ เพื่อให้ชีวีอยู่ดีมีสุข 

เราต้องงดเค็มงดหวาน เพิ่มปริมาณทานผักสีเขียว 

ทุกสิ่งเป็นสิ่งที่ดีๆ ให้พวกเรานี้หมั่นออกก�าลังกาย”

เนื้อร้องในบทเพลง ‘ร�าวงเบาหวาน’ ที่เหล่า อสม. 
และผู้ป่วยเบาหวานต�าบลโพนทอง ร่วมขบัขานเพือ่เตอืน
ตัวเองเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอันเป็นสาเหตุของโรค
เบาหวาน และอาจลามไปถึงความดันโลหิตสูง

ข ้อมูลของกองทุนหลักประกันสุขภาพต�าบล
โพนทองเมื่อปี 2552 ระบุตัวเลขผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงถึง 193 ราย ผู้ป่วยบางรายมีภาวะ
แทรกซ้อน เพราะพฤติกรรมการบริโภคของชาวบ้าน
เปลี่ยนไป อีกทั้งการท�าเกษตรท่ีเน้นการใช้สารเคมีก็
ท�าให้ระบบของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปด้วย

ส�าหรับวิธีการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดัน 
เริม่ตัง้แต่จดัตัง้ ‘กลุม่เพือ่นช่วยเพือ่น’ ด้วยการน�า อสม. 
และตวัแทนผูป่้วยมาถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่กนั การเข้ารบั
อบรมความรูจ้ากโรงพยาบาล น�ามาประยกุต์เพือ่รักษาโรค  

รวมถึงนวัตกรรมการสร้างทางเดินลานหิน เพ่ือกระตุ้น
ระบบเส้นประสาทบริเวณปลายเท้าท�าให้ระบบไหลเวยีน
เลอืดดขีึน้ การแช่มอืและเท้าในน�า้สมนุไพรใบมะขามต้ม
กบัตะไคร้ ทัง้นี ้ผูป่้วยเบาหวานจะมอีาการชาทีม่อืและเท้า 
ไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดเมื่อเดินไปชนกระแทกของมีคม 
ต่างๆ ท�าให้เกิดแผลได้ง่าย วิธีนี้จะช่วยกระตุ้นระบบ
ประสาทที่เท้าได้

ทัง้ผู้ป่วยและ อสม. จะนัดมารวมตวักันทีว่ดั สปัดาห์
ละ 2 ครัง้ มาแช่เท้าด้วยสมนุไพร หลงัจากน้ัน อสม. จะ
ใช้เครือ่งวดัความรูส้กึของเท้า แนะน�าอาหาร วดัความดัน  
ออกก�าลังกายร่วมกันด้วยการร�าวงเบาหวาน โดยใน 1 
เดอืนจะมแีพทย์จากโรงพยาบาลมาวดัระดบัน�า้ตาลของ
ผู้ป่วยและจ่ายยา โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปรับยาที่
โรงพยาบาล



💿 ก�าลังใจ

“ชีวิตตอนนี้มีแต่แม่เท่านั้น

คอยอยู่ข้างหลังของผม

ผมไม่อยากจะเป็นอย่างนี้

ชีวิตที่เป็นอัมพาต

ไม่อยากรับรู้ว่าผมเป็นอะไร”

นีค่อืบทเพลงของ บัญชา พงษ์สมบูรณ์ เขาแต่งเพลงนี ้
และนอนเล่นกตีาร์โปร่งบนเตยีงนอนขนาด 5 ฟตุของเขา เขา
ประสบอุบัติเหตุจนเป็นอัมพาต ขยับไปไหนไกลเตียงนอน 
ไม่ได้ แม่คือคนที่คอยดูแลเขาไม่ห่าง

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต 
เป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีอ่าสาสมคัรชาวโพนทองจะลงพืน้ทีไ่ป
เยีย่มเยยีนผูป่้วยอมัพฤกษ์-อมัพาต พร้อมกบัพดูคยุถามไถ่
ให้ก�าลังใจและท�ากายภาพบ�าบัด

นอกจาก อสม. แล้ว ศานติย์บอกว่า ยงัมชีาวบ้านที่
ต้องการท�างานช่วยเหลอืสงัคมเข้ามาขอท�างานด้วย หลงัจากที ่
ประกาศรบัคนนวด อาสาสมคัรเหล่าน้ีจะผ่านการเรยีนนวด
อย่างถูกหลักวิธี 

ปัจจุบัน โพนทองมีอาสาสมัครดูแลผู้พิการ 47 คน 
พวกเขาจะลงพืน้ทีไ่ปดูแลผูพ้กิารเดอืนละ 3 ครัง้ ท�ากายภาพ 
นวด และให้ก�าลังใจ นายกฯศานิตย์บอกว่า อย่างหลัง 
ส�าคัญที่สุด
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💿 คนสู้ชีวิต

กิ่งก้านสาขาของการดูแลผู้พิการยังทอดร่มเงามาสู่
การช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ 

‘กลุ่มคนสู้ชีวิตต�าบลโพนทอง’ เป็นแหล่งรวมคนที่มี
หัวใจนักสู้ พวกเขาเหล่าน้ีเป็นคนพิการทางร่างกาย แต่ไม่
พิการใจ รวมตัวกันท�าผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก โดย
มี อบต.โพนทอง คอยหาตลาดรองรับให้

“เราส่งเสริมจัดหาอาชีพให้เขา พาไปออกบูธ หา
ตลาดให้ ทั้งหมดที่เราท�าในแง่หนึ่งมันคือมิติทางจิตใจ ให้
เขารับรู้ว่าไม่ได้อยู่อย่างโดดเด่ียว ขณะเดียวกันก็ไม่ให้เขา
รู้สึกเป็นภาระของชุมชนหรือของใคร” นายกฯศานิตย์บอก
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💿 จิตอาสารุ่นเยาว์

ชาวต�าบลโพนทอง ไม่ได้มีเพียงแค่ผู ้ใหญ่ท่ีคอย
ช่วยเหลอืดแูลซึง่กนัและกนัเท่านัน้ เยาวชนต�าบลโพนทองยงั
ได้รบัการต่อยอดจนก่อเกดิกลุ่มเยาวชนจิตอาสาหลายกลุ่ม  
อาทิ อาสาสมัครดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ อาสาสมัครเครือข่าย
เอดส์ หรือ CTW น้อย (Community Team Work) ฯลฯ 
 เยาวชนจิตอาสาเหล่านี้มองทุกคนในต�าบลเป็น
เหมือนญาติผู ้ใหญ่ โดยกิจกรรมที่ท�าเป็นประจ�าในการ
ดแูลผูป่้วยเบาหวานกลุม่นีค้อื นวดเท้า จ้ีจดุเท้า นวดฝ่ามอื 
นวดตัว บ่า ไหล่ หรือแม้กระทั่งฟ้อนร�าวงเพื่อสร้างความ
บันเทิง ช่วยให้ผู้ป่วยคลายเครียด

นายก อบต.โพนทอง เล่าว่า เยาวชนมีส่วนร่วมใน
เกือบทุกกิจกรรม เพื่อสร้างจิตส�านึกในการช่วยเหลือผู้อื่น 
โดยมผีูใ้หญ่เป็นแกนน�าในทกุเรือ่ง ทกุกจิกรรม ทัง้กลุม่เพือ่น
ช่วยเพื่อน เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวาน กลุ่มอาสาสมัคร
และจิตอาสาดูแลผู้พิการ (นอนติดเตียง) กลุ่มอาสาสมัคร
เครือข่ายเอดส์ และ CTW (Community Team WorK) 
 “อาสาสมัครเครือข่ายเอดส์ให้ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องเอดส์ โดยมีตัวแทนหมู่บ้านละ 2 คน มาให้ความรู้แก่
เยาวชน สร้างแกนน�าเยาวชนให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการ
ติดต่อของเชื้อ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนๆ 
เยาวชนด้วยกันได้ ท�าให้เกิดเครือข่ายการท�างานด้านเอดส์ 
หรอืแม้กระทัง่เร่ืองเพศสมัพนัธ์กเ็ช่นกนั” นายก อบต. กล่าว

ภาพการท�างานเป็นทมี ทัง้ระดับผูน้�า แกนน�าหมูบ้่าน 
รวมทัง้เยาวชน เกดิเป็นเครอืข่ายการท�างานทีเ่ข้มแขง็ ท�าให้
ต�าบลโพนทองมแีนวทางในการดแูลซึง่กนัและกนัทีแ่ขง็แรง
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💿 ก�าไรจากการลงทุน

ถามนายกฯศานิตย์ ว่า ได้อะไรกลับ
มาจากการลงทุนด้านสุขภาพ

“เราได้จิตอาสาทั้งจาก อสม. จากคน
ทั่วไป จากเยาวชนมาท�างานด้านสุขภาพ 
แต่เหตุผลที่เราท�ากิจกรรมด้านสุขภาพน้ัน 
ก็เพราะมันเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน หน้าที่ของพลเมือง ให้เขาได้มีชีวิต
อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์” 

เขาเป็นนายก อบต. คนหนึ่งที่พูดจา
ตรงไปตรงมาที่สุด 

“ชาวบ้านไม่ได้ต้องการเงนิจากเรา แต่
พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ” 

การลงทุนด ้านสุขภาพของต�าบล
โพนทอง ไม่ต้องใช้เงินทุนมาก อาศัยแค่แรง
กายแรงใจ และผลก�าไรทัง้หมดทีไ่ด้ก็ย่อมตก
แก่ชาวบ้านโดยถ้วนทั่ว 

ซึ้งแล้วน�้าใจชาวชัยภูมิ... 🗺
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การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง

{ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น }
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‘เท่ง เสื้อส้ม’ 

วีรบุรุษชาวบ้านจัดการภัยพิบัติ

การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตัง้

 การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น

บทเรียนจากเหตุการณ์สึนามิในปี 2547 เหตุการณ์
น�้าท่วมจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และเหตุการณ์ดินถล่ม
ต่อเนื่องในปีถัดๆ มา รวมถึงภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ไม่ขาดสายในทุกภูมิภาคซึ่งสร้างความเสียหายมหาศาล 
อีกทั้งข้อมูลทางสถิติที่ชี้ให้เห็นว่าความถี่และความรุนแรง
ของภัยเหล่าน้ีมีแต่จะมากขึ้น กระตุ้นเตือนว่าประเทศไทย
ควรจะต้องทบทวนมาตรการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายรุนแรงกว่าที่เคย
เป็นมา 

มาตรการที่ใช ้กันอยู ่ในปัจจุบันมีจุดอ่อนหลาย
ประการ อาทิ ความบกพร่องในการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง การขาดแคลนเครือ่งมอื ระบบ
เตือนภัยล่าช้า บุคลากรขาดความช�านาญ ข้อจ�ากัดในการ
ตดัสนิใจปฏบัิตงิาน กฎระเบยีบด้านงบประมาณทีม่ขีัน้ตอน 
ยุ่งยาก ไม่สอดรับกับการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงที่
มีความเร่งด่วน สิ่งก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น

อุปสรรคต่อการจัดการน�้า และชาวบ้านที่ขาดองค์ความรู้
ในการรับมือกับภัยพิบัติด้วยตัวเอง เป็นต้น 

แม้ว่าภยัพบิตัทิางธรรมชาตเิป็นสิง่ทีม่นษุย์เราไม่อาจ
หยุดยั้ง แต่หากสามารถก้าวพ้นอุปสรรคด้านการจัดการ
เหล่าน้ีไปได้ ประสทิธภิาพในการป้องกันความเสียหายก่อน
เกิดเหตุ แนวทางปฏิบัติระหว่างเกิดเหตุ และการเยียวยา
ความเสียหายหลังเกิดเหตุ ก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
รัดกุมมากขึ้น

‘ศูนย์การจัดการภัยพิบัติต�าบลเกาะขันธ์ อ�าเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช’ ถือเป็นต้นแบบที่ดีในการ
จัดการภัยพิบัติ เนื่องจากมีความครอบคลุมทั้งด้านการ
จดัการศนูย์ประสานงาน การพัฒนาอาสาสมคัร การจดัการ
กองทนุ และการวางแผนขบัเคลือ่นการจดัการภยัพิบตัภิาค
ประชาชน ซึ่งท�าให้การแก้ปัญหาไม่ได้จ�ากัดอยู่ที่เหตุการณ์
เฉพาะหน้า แต่มคีวามต่อเนือ่งยัง่ยนืและพร้อมเตรยีมรับมอื
ภัยฉุกเฉินทุกเมื่อ 
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💿 ร่วมใจเมื่อภัยมา

 สาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้พืน้ทีด่งักล่าวกลายมาเป็นต้นแบบที่
มีประสิทธิภาพด้านการจัดการภัยพิบัติ ประการแรก เนื่องจาก
ชาวบ้านมีความตระหนักร่วมกันว่าพื้นที่ต�าบลเกาะขันธ์ที่
พวกเขาอาศัยอยู่เป็นพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความเสี่ยงรอบด้าน 
อ่างเก็บน�้า 2 แห่งซึ่งอยู่ด้านใต้และด้านเหนือของต�าบล คือ
อ่างเก็บน�้าห้วยน�้าใสและอ่างเก็บน�้าป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
เป็นอ่างเกบ็น�า้ท่ีไม่ได้ออกแบบให้ทนต่อกระแสน�า้ไหลเซาะ และ
หากเกิดการพังทลายก็จะพัดพาน�้าและโคลนเข้าท�าลายพื้นที่
เกาะขันธ์เสียหายรุนแรง อีกทั้งระบบราชการที่ใช้เวลาในการ
ของบประมาณนาน สวนทางกับความเร่งด่วนของสถานการณ์ 
ชาวบ้านจึงถูกกระตุ้นให้ต้องพึ่งพาตนเองเป็นอันดับแรก  
โดยไม่ยี่หระต่อความช่วยเหลือจากภายนอกที่อาจล่าช้า

ประการต่อมา ต�าบลเกาะขนัธ์มพีืน้ฐานในการรวมตวักนั
นบัตัง้แต่การเกดิเครอืข่ายแผนแม่บทชมุชนพึง่พาตนเองภาคใต้ 
ในปี 2546 ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นให้พวกเขาเกดิกระบวนการเรยีนรู้
ปัญหาในพืน้ทีข่องตน และสร้างแนวทางการพฒันาทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของตนเป็นหลัก 

นอกจากนั้น พื้นที่ต�าบลเกาะขันธ์ยังมีความมั่นคงทาง
อาหารจากการฟื้นฟูนาร้างเพื่อน�ากลับมาปลูกข้าว และมีโรงสี
ชมุชน พร้อมน�าข้าวทีส่ไีด้ไปแจกจ่ายในพ้ืนทีป่ระสบภยั ต่างจาก
พื้นที่อื่นๆ ที่เมื่อถนนถูกตัดขาด ร้านค้าซึ่งเป็นแหล่งพึ่งพิงทาง
อาหารแห่งเดียวของชุมชนกลับไม่มีสินค้าจ�าหน่าย 

นีค่อืเหตผุลทีท่�าให้ชาวต�าบลเกาะขนัธ์ตระหนกัถงึความ
ส�าคัญในการเตรียมรับมือ ในฐานะที่เป็นจุดยุทธศาสตร์หาก
เกิดเหตุภัยพิบัติ
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💿 จากฐานสานเป็นเครือข่าย

“สุดท้ายแล้วการจัดการภัยพิบัติต้องจัดการโดยตัว 
ผู้ประสบภัยเองก่อนเป็นอันดับแรก” คือแนวคิดที่ท�าให้  
โกเมศร์ ทองบุญชู อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านไม้เสียบ เข้าเป็น
หัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการขับเคล่ือนเครือข่ายการจัดการ 
ภัยพิบัติจากธรรมชาติในพื้นท่ีภาคใต้ ซ่ึงก่อต้ังในปี 2548 
และได้ถอดบทเรียนจากการท่ีเครือข่ายได้เข้าไปดูงาน
จิตอาสาที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน รวมทั้งผ่าน
ประสบการณ์ช่วยเหลอืพืน้ทีป่ระสบภยัต่างๆ มาแล้วเกอืบทกุ 
ภูมิภาค ท�าให้เขาเล็งเห็นว่า การช่วยเหลือท่ีไม่มีระบบ
ชัดเจนจะหาความยั่งยืนได้ยาก และจ�าเป็นจะต้องมีการ
สร้างความร่วมมือเป็นเครือข่ายที่ใหญ่กว่าระดับต�าบลใน
การแก้ปัญหา จนเกิดเป็นการท�างานระดับ ‘ภูมินิเวศ’ ซึ่ง
เป็นการผนึกก�าลังของแต่ละต�าบลท่ีอยู่ในภาวะภัยพิบัติ

เดียวกันมารวมเข้าด้วยกัน
ระบบการท�างานของศูนย์การจัดการภัยพิบัติระดับ

ต�าบล ประกอบด้วย 3 ขา ท�าหน้าท่ีหนุนเสริมกันและกัน 
ได้แก่ ชมุชน (ชาวบ้าน) ท้องที ่(ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน) และท้องถ่ิน  
(เทศบาล อบต.) ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ 
สนับสนุนกองทุน และหนุนเสริมการปฏิบัติภารกิจของกัน
และกัน ท�าให้เกิดความเชือ่มโยงและยัง่ยนื ศนูย์การจดัการ
ภยัพบิตัริะดบัต�าบลเหล่าน้ีจะท�าหน้าทีต่ดิตามและรวบรวม
ข้อมูลในพื้นที่ของตนเองเป็นชั้นแรก ส่วนในชั้นที่สอง ศูนย์
ต่างๆ จะประสานงานกันเป็นระดับภูมินิเวศ และในชั้นที่
สามกจ็ะขยายผลเชือ่มโยงกันจนกลายเป็นการท�างานระดบั
โครงข่าย พร้อมทีจ่ะส่งก�าลังอาสาสมคัรและอุปกรณ์เข้าไป
ช่วยเหลือในต่างพื้นที่
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💿 หัวใจของศูนย์จัดการภัยพิบัติ

1) สถานที่จัดตั้งศูนย์การจัดการภัยพิบัติ ท�าหน้าที่
ประสานงานการเฝ้าระวัง รวบรวมและอบรมอาสา
สมัคร เป็นพื้นที่การเรียนรู้ของชุมชน รวบรวมฐาน
ข้อมลู เครือ่งมอื อปุกรณ์ และอปุกรณ์การยังชพีเบือ้ง
ต้น ซึ่งการจัดการจะมีระบบและกลไกการดูแลใน 2 
ส่วน คอื 1.คณะกรรมการศูนย์ มบีทบาทด้านบรหิาร
จัดการ 2.ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์และอาสาสมัคร ท�า
หน้าทีรั่บผดิชอบด้านการปฏบิตักิารและเป็นวทิยากร
ประจ�าฐาน บริหารแผนงาน จัดการงานต่างๆ ของ
ศนูย์ รวมทัง้จดัการระบบกองทนุและดแูลอาสาสมคัร

2) คณะท�างานการจัดการภัยพิบัติ ประกอบด้วย 
ตัวแทนชุมชน ท้องที่ และท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนจาก
การเริ่มหา ‘แกนน�าต้นคิด’ ซึ่งมีประสบการณ์ความรู้ 
ด้านการจัดการภัยพิบัติมาเป็นตัวเชื่อมโยงแนวร่วม
ต่างๆ เช่น กลุม่จติอาสาชมุชน อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน เป็นต้น เพ่ือเข้ามาปรึกษาหารือแนวทาง
การจัดการ และท้ายท่ีสุดคือ ร่วมกันก่อต้ังคณะ
ท�างานขบัเคลือ่นระดบัต�าบลและวางแผนการท�างาน 
โดยในส่วนของต�าบลเกาะขันธ์ อาศัยโครงสร้างของ
ท้องที่ มีก�านันเป็นประธาน มีผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
และตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

3) ข้อมูลกายภาพพื้นที่เสี่ยงภัย กลุ่มเสี่ยงภัย และ 
ทุนทางสังคม อาสาสมัครจะท�าการรวบรวมข้อมูล
พืน้ฐานเกีย่วกบัชมุชน ข้อมลูเกีย่วกบัภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้ 
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย และข้อมูลกลุ่มเส่ียงเปราะบาง 
ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยให้อาสาสมัครลงพื้นท่ี
ส�ารวจและจัดท�า ‘แผนที่ท�ามือ’ ตามค�าแนะน�าของ
วทิยากร ซึง่จะท�าให้เข้าใจสภาพพืน้ทีอ่ย่างถ่องแท้และ
สามารถปฏบัิติงานได้จริงยามเกดิภยัพบิติั นอกจากนี ้
ชาวบ้านยังอาศัยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการ
พยากรณ์เหตุภัยพิบัตินอกเหนือไปจากการพึ่งพิง
เทคโนโลยี

4) อาสาสมคัรการจัดการภยัพบัิต ิหรอื ‘เท่ง เส้ือส้ม’  
ถอืเป็นหวัใจของการจดัการภยัพบัิตชิมุชน เพราะเป็น
แกนหลักในการปรึกษาหารือ คิดวางแผนตัดสินใจ 
จดัท�าข้อมลู และเข้าช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั จงึต้องมี
การพัฒนาความรู้ด้านสารสนเทศ การสื่อสาร การ
ใช้งานเครือ่งมอื ยกระดบัการท�างานร่วมกบัสือ่ และ
แสวงหาแนวทางขบัเคลือ่นสูค่วามเป็นอาสาสมคัรภาค
ประชาชนระดบันานาชาต ิเชือ่มโยงเครอืข่ายทัง้ภายใน 
และนอกประเทศ

การวางหลกัสตูรอบรมอาสาสมคัร อาศัยพ้ืนฐาน 
จากประสบการณ์ในการท�างานจริง มีการบันทึก
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ข้อปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วจึงน�ามาบรรจุในหลักสูตร เช่น 
ในอดีตอาสาสมัครไม่มีความรู้เกี่ยวกับการให้สัญญาณแก่
เฮลคิอปเตอร์ทีก่องทพัส่งไปช่วยเหลือทีต่�าบลกรุงชงิ อ�าเภอ
นบพติ�า ท�าให้ไม่สามารถลงจอดได้ ในภายหลงัจึงมกีารบรรจุ
หลักสตูรอากาศยานเบือ้งต้นเพิม่เตมิลงไปด้วย นอกจากน้ัน 
อาสาสมัครต้องเรียนรู ้การใช้เรือหลากหลายประเภท
ตามสภาพของพื้นที่ การปฐมพบาบาลเบื้องต้น และการ
ประสานงานร่วมกับหน่วยอื่นๆ

ในการฝึกอบรมอาสาสมัครจะมีการแบ่งอาสาสมัคร
ออกเป็น 2 ระดับ อาสาสมัครระดับต�าบลจะได้รับการ
อบรมในหลักสูตร 3 วัน เรียนรู้การบันทึกจัดท�าฐานข้อมูล 
หลักการวิเคราะห์สถานการณ์ และการช่วยเหลือเบื้องต้น 
มีก�าลังอาสาสมัคร 25 คนต่อต�าบล ส่วนอาสาสมัครระดับ

โครงข่ายมาจากการคัดเลือกอาสาสมัครระดับต�าบลที่มี
ความสามารถโดดเด่น และมีเวลามากพอท่ีจะอุทิศตัวให้
งานอาสมัคร จ�านวน 2-3 คนต่อต�าบล 

ปัจจุบันมีอาสาสมัครระดับโครงข่ายรวมทั้งสิ้น 76 
คน อาสาสมคัรเหล่านีจ้ะต้องเข้ารบัการอบรมในหลกัสตูร 7 
วนั ซ่ึงมกีารฝึกปฏบิตัเิข้มข้น สามารถรบัมอืกบัสถานการณ์
ภัยพิบัติรุนแรงทุกประเภท และต้องเข้าร่วมการซ้อมแผนปี
ละ 4 ครัง้ หมนุเวยีนตามประเภทภยัพบิตัแิละตามพืน้ทีท่ีม่กั
ประสบภยั ได้แก่ น�า้ท่วมบรเิวณทะเลสาบสงขลา ดนิโคลน
ถล่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี พายุและไฟป่าที่ป่าพรุควนเคร็ง  
ทั้งน้ี หากเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ใด อาสาสมัครประเภทนี้จะ
เป็นก�าลังหลักที่ถูกส่งไปปฏิบัติการ
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5) เครื่องมือ อุปกรณ์กู้ภัย และระบบการสื่อสาร มีการ
ส่ือสารประชาสมัพันธ์ สร้างความเข้าใจให้แก่ชมุชนผ่านหอก
ระจายข่าว และจัดท�าเอกสารคู่มือท่ีอ่านง่าย นอกจากน้ัน 
ยังจัดให้มีการประชุมแกนน�า - ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีเรียกว่า ‘เวที
สัญจร’ ในด้านระบบสื่อสารเตือนภัยนอกจากหอกระจาย
ข่าวแล้ว ยังมีการใช้วิทยุส่ือสารหรือ ว.แดง ในยามวิกฤติ
ซึ่งโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้

6) แผนการจัดการภัยพิบัติ แบ่งเป็น 2 ระดับ ในระดับ
ครัวเรือน ได้แก่ การตรวจสอบความมั่นคงของท่ีอยู่อาศัย 
เตรียมแผนการดูแลสมาชิกครอบครัวท่ีมีความเปราะบาง 
จัดเตรียมอาหารส�ารอง เคร่ืองมือสื่อสาร เพื่อรับข้อมูลใน
ยามวิกฤติ และส�าหรับเกษตรกรก็ต้องเตรียมแผนในการ
ดูแลปศุสัตว์และพืชผล เช่น การอพยพ การเลือกพันธุ์พืช
ทีใ่ห้ผลผลติก่อนฤดกูาลทีม่กัเกิดภยัพบิติั เป็นต้น ส่วนแผน
ในระดับชุมชน จะมีตั้งแต่การเตรียมรับมือ การจัดการใน
ช่วงเกิดภัยภิบัติ แผนการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ และแผน
ในการพัฒนายกระดับการจัดการให้ดียิ่งขึ้นในคราวต่อไป

7) กองทุนและระบบการดูแลอาสาสมัคร เป็นกองทุน 
เพื่อสนับสนุนสวัสดิการให้แก่อาสาสมัคร ได้มาจากการ
รวบรวมก�าไรของกิจกรรมภายในชุมชน กองทุนพัฒนา
หมูบ้่าน และการระดมทนุในวาระต่างๆ ซึง่ไม่ได้มอบให้อาสา
สมัครเป็นตัวเงิน แต่ใช้วิธีสนับสนุนอาสาสมัครให้ท�าอาชีพ
เสริมตามความถนัดและใช้กองทุนดังกล่าวเข้าไปรับซื้อ 
ผลผลิต ถือเป็นการสร้างรายได้และกลายเป็นทุนความรู้
ในอนาคต

 8) การเชือ่มโยงกบัภาคีอืน่ๆ ขณะน้ีมจีดุมุง่หมายจะสร้าง
เป็นอาสาสมัครระดับภูมินิเวศที่มีความรู้และทักษะในการ
ช่วยเหลอืชาวบ้านในพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนั มกีารเชือ่มโยงการ
ส่ือสาร (ว.แดง) ต้ังเป็นศูนย์ครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกภูมินิเวศ 
รวมถึงแลกเปล่ียนข้อมูล ทรัพยากร และกองทุนระหว่าง
กันได้ เมื่ออีกพื้นที่เกิดภัยพิบัติ

จุดเริ่มต้นของโครงสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่
เข้มแข็งได้ถงึระดบัน้ี แม้จะมทีีม่าจากความหวาดกลวัภยัพิบตัิ 
ของชาวบ้าน แต่นัน่กเ็ป็นแรงกระตุน้ส�าคญัทีท่�าให้เกดิความ
ร่วมมอืกนัของคนระดบัท้องถิน่ จนสามารถก่อให้เกดิพลงัและ
ประสทิธภิาพในการท�างานได้ โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลอื 
จากภาครัฐท่ีมีความล่าช้าและไม่มีความเข้าใจสภาพพื้นท่ี
มากพอ 

โมเดลการท�างานของศูนย์การจัดการภัยพิบัติยัง
สามารถขยายไปเป็นต้นแบบของการจัดการเรื่องอื่นๆ 
นอกเหนือจากเรื่องภัยภิบัติ และพัฒนาเป็นความม่ันคง 
ในชุมชนแห่งการพึ่งพาตนเองต่อไป 🗺
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เมล็ดข้าวเล่าเรื่อง

การจัดการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตัง้

 เศรษฐกิจชุมชน

ประโยคทักทายแสดงความห่วงใยของคนไทยอาจมี
อยู่ไม่กี่ค�า นอกจาก ‘สบายดีไหม’ ที่พูดกันอย่างน่ารัก ‘กิน
ข้าวหรือยัง’ ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคแสดงถึงความเอื้ออาทร

จากค�าถามแสดงความห่วงใยน่ีเองที่สะท้อนให้รู ้
ว่า คนไทยผูกพันกับข้าวมาตั้งแต่โบร�า่โบราณ และอาหาร
ประจ�าชาติเราก็คือ ข้าวสวยหุงสุกร้อนๆ หอมกรุ่น 

หากจะพดูถงึข้าว อนัว่าข้าวในบ้านเราน้ีสามารถแบ่ง
ออกเป็นหลายชนิด มากสายพันธุ์ ท้ังข้าวสาร ข้าวเหนียว 
ข้าวพันธุ์หอมมะลิ ยันข้าวกล้อง 

ไม่ว่าจะด้วยกระแสรกัสขุภาพหรอือืน่ใดทีม่อิาจทราบ 
ปัจจุบันข้าวท่ีก�าลังได้รับความนิยมไม่แพ้ข้าวขาวก็คือ ข้าว
ไม่ขาวหรือ ‘ข้าวกล้อง’ ที่หลายครัวเรือนบรรจงเลือกสรร
มาหุงหาใส่หม้อ ด้วยคุณสมบัติของข้าวกล้องที่มีประโยชน์
หลายประการ ทัง้ป้องกันอาการเหน็บชา แขนขาไร้เร่ียวแรง 
ป้องกนัโรคปากนกกระจอก และเป็นเกราะคุม้กนัจากตะครวิ  
 ด้วยคุณประโยชน์เช่นน้ีเองที่ท�าให้ชาวบ้านต�าบล 
บ้านซ่อง อ�าเภอพนมสารคาม จงัหวัดฉะเชิงเทรา หนัมาผลติ  
จัดจ�าหน่าย และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสารสีน�้าตาล
ธรรมดาๆ ให้เป็นสินค้าเพิ่มมูลค่า ทั้งขนมจ�าพวกคุกกี้ เค้ก 
กะหรีป๊ั่ป ทีไ่ด้จากแป้งข้าวกล้อง และยงัมกีารแปรรปูให้เป็น
เครื่องดื่มรสธรรมชาติอย่างน�้าข้าวกล้องอีกด้วย
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💿 รวมกลุ่มสีข้าว

นับแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา
การท�างานอันต่อเนื่องยาวนานของกลุ่มแปรรูปข้าวของ
ชาวต�าบลบ้านซ่อง ภายใต้ชือ่กลุม่ ‘ธารทพิย์’ กลุม่ดงักล่าว
จดัต้ังขึน้เพราะความเดอืดร้อนจากการถกูเอารดัเอาเปรยีบด้วย
การกดราคาข้าวเปลอืกของพ่อค้าคนกลาง ด้วยเหตนุีพ้วกเขา 
จึงริเริ่มตั้งกลุ่มแปรรูปข้าวขึ้นมา เพื่อพยุงตัวเองและคน 
ในชุมชนเดียวกัน โดยมีแกนน�ารุ่นบุกเบิก 5 คน 

สรุศกัดิ ์ศรีเกษม เลขานกุารกลุม่แปรรูปข้าวธารทพิย์ 
เล่าให้ฟังว่า กลุ่มดังกล่าวเกิดข้ึนในช่วงปี 2539 ขณะนั้น
เป็นช่วงที่ข้าวเปลือกมีราคาต�่า แต่ข้าวสารมีราคาสูง ราคา
ข้าวเปลอืกทีช่าวนาขายออกไปมจุีดบอดอยู่ทีพ่่อค้าคนกลาง

ซ่ึงเป็นผู้ก�าหนดราคา จากการก�าหนดราคาน่ีเองท่ีท�าให้
ชาวบ้านไม่ได้รบัความเป็นธรรม เพราะราคาในตลาดขณะนัน้  
ข้าวเปลือกอยู่ท่ีเกวียนละ 4,000 บาท ส่วนข้าวสารราคา
เกวียนละ 9,000- 10,000 บาท ซึ่งนับว่าเป็นราคาที่ต่าง
กันโขเลยทีเดียว 

วธิกีารแก้ปัญหาของกลุม่แปรรปูข้าวธารทพิย์ คอืการ
ตัดวงจรของพ่อค้าคนกลางออกเสีย โดยการปลูกข้าวเอง
และสีเอง ด้วยความที่พื้นที่ต�าบลบ้านซ่องเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่ง 
95 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ทีท่ัง้หมดอดัแน่นไปด้วยพืน้ทีท่างการ
เกษตร และชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จงึท�าให้ไม่เป็น
อุปสรรคในการหาวัตถุดิบ
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หลังจากเริ่มสีข้าวเอง กลุ่มแปรรูปข้าวธารทิพย์ก็เริ่ม
หันหน้าสูก่ระแสสเีขยีว ปลกูข้าวแบบไร้สารเคม ีโดยพวกเขา 
จะรับซื้อข้าวจากกลุ่มของตัวเองและจากชาวนาท่ีปลูกข้าว
แบบปลอดสารพิษ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตผลท่ีออกมาจะได้
คุณภาพ ไม่เจือปนสิ่งแปลกปลอม 

“เม่ือข้าวอนิทรย์ีมคีวามนยิมเพิม่มากข้ึน ทางกลุม่ของ
เราจึงเริ่มปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจุดนี้ท�าให้คนอื่นๆ  
เหน็ว่าการปลกูข้าวแบบไร้สารพิษกใ็ห้ผลผลติได้เท่ากนั และ
ยังสามารถลดต้นทุนได้มากกว่า” เลขานุการกลุ่มธารทิพย์ 
เล่าความเป็นมา

💿 แปรรูปผลิตผล

ผลิตภัณฑ์อย่างแรกๆ หลังจากกลุ่มเร่ิมจับกระแส 
สเีขยีว คอื ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และข้าวซ้อมมอื ต่อมา 
กลุ่มธารทิพย์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากข้าวกล้อง 
เพือ่เป็นทางเลอืกและเสรมิรายได้ให้กบัชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็น
ข้าวคั่วสมุนไพรส�าหรับใส่ลาบ หรือจะเป็นการท�าขนมจาก
แป้งจมกูข้าวกล้อง การท�าน�า้ข้าวกล้อง ไปจนถงึน�า้ข้าวกล้อง 
งอกอีกด้วย 

“ผลติภณัฑ์ของเรามทีัง้ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมอื ส่วนที่ 
เป็นจมกูข้าวก็ท�าเป็นแป้งข้าวกล้องส�าหรับท�าขนม และก็มี
ขนมข้าวเกรียบทองม้วน น�า้ข้าวกล้องงอก คุกก้ี ข้าวค่ัวสมนุไพร 
ส่วนสินค้าที่ขายได้มากที่สุดคือ ข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดง  
มทีัง้ถุงใหญ่และถงุเล็ก”

ความพิเศษของข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดงของกลุ่ม
แปรรูปข้าวธารทิพย์ ได้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ 
OTOP ระดับ 4 ดาวเป็นตวัการันตคุีณภาพ และเจ้า OTOP 
4 ดาว ยังเป็นตัวช่วยให้ข้าวซ้อมมือของพวกเขาเป็นท่ี
รู้จักมากย่ิงขึ้น เป็นผลให้สามารถจ�าหน่ายข้าวได้เดือนละ
ประมาณ 45,000 บาทเลยทีเดียว

“OTOP 4 ดาว มนัช่วยให้สนิค้าเราเป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้  
อย่างเช ่นมีลูกค้าสั่งข ้าวของเราจากการได้รับข ้อมูล 
ในอินเทอร์เน็ต พอเขาเห็นว่าเป็น 4 ดาว เขาก็มั่นใจ
คุณภาพและสั่งซื้อมา” สุรศักดิ์กล่าว
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💿 ตัวช่วยเกษตกร

จากปี 2539 กลุ่มแปรรูปข้าวธารทิพย์มี
สมาชิกตั้งต้น 5 คน 

17 ปีผ่านไป จ�านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 33 
คน และ อัมพร เรืองฤทธิ์ คือหนึ่งในนั้น 

‘ป้าพร’ หนึ่งในเกษตรกรชาวต�าบลบ้านซ่อง 
เข ้าร ่วมกลุ ่มแปรรูปข้าวธารทิพย์ โดยการขาย
ข้าวเปลือกหอมมะลิแดงให้กับทางกลุ่มก่อน จนถึง
วันนี้เป็นเวลาร่วม 10 ปีแล้ว 

“เมื่อก่อนป้าขายข้าวให้โรงสี เขากดราคาเรา
มากเลย ท่ีบอกว่ารัฐบาลประกนัราคาข้าวให้เกวยีนละ  
12,000 บาท มันก็เป็นแค่ตัวเลขที่เขาตั้งเอาไว้ แต่
พอเราไปขายจริงๆ มันจะถูกหักยิบย่อยจนไม่ได้
ราคานั้นเลย”

หลงัจากเจบ็ตวัจากการถกูกดราคาข้าว ป้าพร 
หันมาพึ่งชุมชนโดยการขายข้าวเปลือกให้กลุ ่ม
แปรรปูข้าว ซึง่ได้ราคาดกีว่าขายให้กบัโรงส ีแถมทาง
กลุ่มยงัมารับซือ้ข้าวเปลอืกถงึท่ีบ้าน ท�าให้ป้าพรไม่ต้อง 
เสียเวลาหอบข้าวหลายตันไปขายในต่างอ�าเภอ

“ถ้าขายให้กลุ่มธารทิพย์เขาจะให้ราคาดี ได้
เกวยีนละประมาณ 13,000 บาท แล้วกลุม่เขายงัมา
รับซื้อเองด้วย พอถึงวันนัดเขาก็มาเอาข้าวไป เราไม่
ต้องหอบไปให้เขาเอง ตรงนีม้นัก็เป็นผลดกีบัเราด้วย” 
ป้าพรบอกถงึข้อดทีีก่ลุม่ธารทพิย์ไม่เคยทอดทิง้ชมุชน 
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💿 สวัสดิการเพื่อสมาชิก

นอกจากจะแปรรปูข้าวแล้ว กลุ่มธารทพิย์ต�าบลบ้านซ่อง 
ยังจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในรูปแบบการออมทรัพย์ 
แนวคิดคือให้สมาชิกกลุ่มฝากเงินเดือนละ 20 บาท ใน
ทุกวันที่ 25 ของแต่ละเดือน ต่อมาจึงขยับขึ้นเป็นเดือนละ 
100 บาท เพือ่ให้กองทนุออมทรพัย์มเีงินทนุเพยีงพอในการ 
บริหารจัดการ 

การออมทรพัย์ดงักล่าวจดัท�าขึน้เพือ่เป็นการต่อยอด 
ผลก�าไรจากการค้าขาย เมือ่ครบรอบในแต่ละปี ทางกลุ่มจะ
น�าเงินปันผลมามอบให้แก่สมาชิก และยังแบ่งเงินส่วนหนึ่ง 
ไว้เป็นกองทุนส�ารองส�าหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งใน
ยามเจ็บไข้ได้ป่วย รวมท้ังเป็นสวัสดิการในงานมงคลและ
อวมงคลอีกด้วย

“กองทุนออมทรพัย์ของเราจะแบ่งเงนิไว้หลายส่วน ส่วน
หนึง่เพือ่เกบ็ไว้ซือ้ข้าวเปลอืกมาแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์อืน่ๆ 

ส่วนทีส่องเป็นกองทนุเงนิส�ารองส�าหรบัสมาชกิ ครอบคลมุ
ตัง้แต่การเกิด ขึน้บ้านใหม่ การเจบ็ป่วย จนถงึการเสยีชวีติ 
ส่วนสดุท้ายเราจะมอบเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น มอบให้
วัดหรือโรงเรียน” เลขานุการกลุ่มแปรรูปข้าวให้ข้อมูลเสริม 
 ความเจ็บตัวจากการถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาข้าว
เปลือก ท�าให้ชาวต�าบลบ้านซ่องหันมาพ่ึงพาตัวเองและ
พึ่งพิงธรรมชาติ การปลูกข้าวปลอดสารพิษนอกจากจะดี
ต่อตัวเกษตรกรเองในด้านสุขภาพแล้ว ยังผลิดอกออกผล
มาเป็นรายได้จุนเจือครัวเรือน ยิ่งไปกว่านั้นยังสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อย่างครบวงจร 

ด้วยหวัคิดแบบนกับกุเบกิของกลุม่ธารทพิย์ ผสมรวม
กับความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชน ปัจจุบันชุมชนต�าบล
บ้านซ่องสามารถยืนหยัดอยู่บนขาตัวเองได้โดยไม่ต้องง้อ
นายทุนหรือพ่อค้าคนกลางให้เปลืองเวลา 🗺
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